



ข่าวประจำวันพฤหัสบดีที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๓ หน้าที่ ๑

# สหรัฐเข้มโควิด วันเดียวเกือบ 2 พัน

ไทยป่วยอีก 11-คืบ 3  
จากอินทกาศโรค 42  
'อู่สีน' เปิดเมืองแล้ว  
รัฐบาลยกการแก้ปัญหาโควิด-19 เป็นวาระ  
แห่งชาติ ระบุผู้ประกอบการ ★ มีต่อหน้า 10



ข่าวประจำวันพฤหัสบดีที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๓ หน้าที่ ๑ (ต่อหน้า ๑๐)

**สหรัฐเช่นโควิด** ☆ **ต่อจากหน้า 1**  
 ต้องได้รับการดูแล ผู้ได้รับผลกระทบต้องได้รับการเยียวยา ขณะที่ยอดผู้ติดเชื้อที่ลดลงทำให้ สบค. หัวใจ พองโต สใจได้สองวัน กลับตั้งขึ้นเป็นพบติดเชื้อใหม่ อีก 1๓ คน ดับ 3 สพ เมยคาวะที่ที่กลับจากอินโดฯ ติดเชื้อมากถึง 42 คน วอนของสงกรานต์วันระหว่าง อย่านำคำหัวผู้ใหญ่ คนไทยหนีโควิดต่างแดน กลับบ้านมาอีก 2 เขียวบินและยอมให้กักตัวตาม มาตรการป้องกันโรคแต่โดยดีรวมทั้งคนไทยที่ติด ที่สนามบินฮานาณะ ญี่ปุ่น บักคู่ย่องตรวจโรงแรม ที่ใช้เป็นสถานกักตัวดูอาการเฝ้าระวังไว้ด้อันตราย เข้าของโรงแหมใจหลอบอกไม่ถือเป็นภาวะ เต็มใจ และยินดีที่ช่วยเหลือรัฐบาล ชาวอุฮัน มณฑลหูเป่ย์ ค้นต่อการระบาด “ไวรัสโควิด-19” เฮโลแห่ออก จากบ้านกันเพียบหลังทางการยกเลิกประกาศ ปิดเมืองและมาตรการกักตัวอยู่บ้าน แต่ทุกคนต้องมี แอปพลิเคชันติดตามตัวได้ตลอด วอนต่างชาติอย่า ไทยจีนที่เป็นต้นเหตุทำคนตายทั่วโลกจากไวรัส ระบาด ษัมาศการปิดเมือง สวมหน้ากาก ล้างมือและ รักษาระยะห่าง ได้ผลทำให้ยอดคนติดเชื้อน้อยลง ภายหลังตัวเลขการพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 ราย ใหม่ของในแต่ละวัน มียอดลดลงได้ 2 วัน ก็ทะยาน กลับขึ้นมาแตะยอดหลักร้อยอีกครั้ง โดยเป็นผู้ติดเชื้อจากผู้ที่เดินทางกลับจากอินโดนีเซียเมื่อวันก่อน กับผู้ติดเชื้อกระจายตามจังหวัดต่างๆ

★ **แก๊โควิด-19 เป็นวาระแห่งชาติ**  
 เมื่อเวลา 11.30 น. วันที่ 8 เม.ย. ที่ศูนย์บริหาร สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โควโรนา 2019 (โควิด-19) หรือ สบค. ดิถสันติโมตรี ทำเนียบรัฐบาล นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษก สบค. แถลงว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกษและ รมว.กลาโหม ได้ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) และ มีมติออกมาให้การแก้ไขปัญหาวีรโควิด-19 เป็น วาระแห่งชาติที่ต้องร่วมมือร่วมแรงของคนในชาติ ผู้ประกอบการต้องได้รับการดูแล ผู้ได้รับผลกระทบ ต้องได้รับการเยียวยา

★ **พบป่วยติดเชื้อใหม่ 111 ดับ 3**  
 นพ.ทวีศิลป์กล่าวต่อว่า สำหรับสถานการณ์ ผู้ติดเชื้อในประเทศไทย มีผู้ติดเชื้อรายใหม่ 111 ราย ยอดสะสม 2,369 ราย เสียชีวิตเพิ่ม 3 ราย รวม 30 ราย ผู้เสียชีวิตรายที่ 28 เป็นชายชาวรัสเซีย อายุ 48 ปี วันที่ 18-21 มี.ค. เดินทางไป จ.ภูเก็ต วันที่ 22 มี.ค. เกิดอาการป่วยและเดินทางกลับพัทยา ขลุง วันที่ 25 มี.ค. เข้ารักษาที่โรงพยาบาลเอกชน มีอาการไข้ ไอ เจ็บคอ แต่ไม่ได้นอนพักรักษา ที่โรงพยาบาลกลับไปกักตัวที่บ้านเสียชีวิตวันที่ 8 เม.ย.

★ **เชื่อมโยงคนเดินทางเข้าประเทศ**  
 โฆษก สบค.กล่าวอีกว่า ผู้เสียชีวิตรายที่ 29 มี.ค. เป็นชายชาวอินเดีย อายุ 69 ปี ทำธุรกิจ ส่วนตัว มีโรคเบาหวาน โรคหัวใจ วันที่ 17 มี.ค.

มีอาการป่วย วันที่ 21 มี.ค.ไปรักษาที่โรงพยาบาล เอกชนใน กทม. ด้วยอาการไข้ 39.3 ไร่ มีน้ำมูก ปวดกล้ามเนื้อ ถ่ายเหลว เป็นอาการที่มากกว่า คนอื่น และย้ายไปรักษาในห้องไอซียูวันเดียว จากนั้นวันที่ 29 มี.ค.ส่งไปตัวโรงพยาบาลเอกชน อีกแห่ง อาการไม่ดีขึ้น เสียชีวิตในวันที่ 7 เม.ย. รายที่ 30 เป็นชายชาวอเมริกัน อายุ 69 ปี เริ่ม ป่วยวันที่ 9 มี.ค. เป็นโรคไตเรื้อรัง มีอาการไอ ปวดกล้ามเนื้อ หายใจลำบาก วันที่ 21-22 ไปรักษาตัว ที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่ง ใน จ.บุรีรัมย์ หายใจหอบ เหนื่อยมากขึ้น วันที่ 23 มี.ค. ต้องใส่เครื่องช่วย หายใจ เสียชีวิตในวันที่ 7 เม.ย. จะเห็นว่าทั้ง 3 ราย เป็นชาวต่างชาติทั้งสิ้น จะเห็นว่าตัวเลขเชื่อมโยง กับตัวเลขผู้เดินทางมาจากต่างประเทศ

★ **กลับจากอินโดติดเชื้อ 42 คน**  
 นพ.ทวีศิลป์กล่าวด้วยว่า จากตัวเลขผู้ติดเชื้อ เมื่อวันที่ 7 เม.ย. ที่เพิ่มขึ้นมาแค่ 38 คน ทำให้ หัวใจพองโตได้เปียบเดียว ตนจึงบอกว่า อย่านำ การติดก แต่วันนี้ไม้อยากจะพูดเลย ว่า เห็นแล้ว มั้ยล่ะ ว่าแล้วมั้งล่ะ ซึ่งตัวเลขผู้ติดเชื้อสามหลักเป็น ตัวเลขที่ไม่อยากเจอเลย ผู้ป่วยรายใหม่วันนี้พบว่า เป็นผู้กลับจากประเทศอินโดนีเซีย เมื่อวันที่ 7 เม.ย. จำนวน 42 ราย แม้จะมีใบรับรองแพทย์ยืนยัน จากต้นทาง แต่เมื่อมาถึงไทยตรวจแล้วเจอ ก็จ ะรับมาดูแล นอกจากนี้ตัวเลขผู้ป่วยรายใหม่ยังเป็น ผู้ที่อยู่ระหว่างสอบสวนโรคในพื้นที่ จ.ภูเก็ต เมื่อ วันที่ 7 มี.ค. 21 ราย ซึ่งตัวเลขเหล่านี้ทำให้ผู้ติดเชื้อรายใหม่วันนี้มี 111 คน

★ **กลับจากเกาหลีไม่ผ่านคัดกรอง 8 คน**  
 นพ.ทวีศิลป์กล่าวอีกว่า ในวันที่ 7 เม.ย. ยังพบว่าผู้กลับมาจากเกาหลีใต้ 8 คน ไม่ผ่านการ คัดกรองถึง 8 คน ขณะนี้อยู่ระหว่างรอผลตรวจ ขณะนี้ผู้กลับจากกาตาร์ 14 คน ผ่านการคัดกรอง ส่งตัวไปที่สถานกักตัวที่รัฐจัดไว้ให้แล้ว เหล่านี้คือ คนที่กลับมาจากต่างประเทศ แต่คนไทยที่อยู่ใน ประเทศ 60 กว่าล้านคน เราก็คงเฝ้าระวัง เพราะ ในตัวเลข 111 คน มี 69 คน เป็นผู้ติดเชื้ออยู่ใน ประเทศ อย่างไรก็ตาม นายกษยืนยันว่าจะดูแล ทุกคน ทั้งคนไทยที่กลับจากต่างประเทศและคน ไทยในประเทศ

★ **25 จว.ผู้ติดเชื้อรายแรกมาจากตปท.**  
 นพ.ทวีศิลป์กล่าวต่อว่า ถ้านับจำนวนผู้ติดเชื้อ เทียบกับจำนวนประชากรในพื้นที่นั้นๆ ตัวเลข สูงสุดคือ จ.ภูเก็ต จึงมีมาตรการสกัดกั้นหาโดยเร็ว โดยตรวจเจาะบางพื้นที่ ซึ่งจน ตัวริชของระดับ วิชา ขณะนี้ที่ จ.ภูเก็ตสามารถตรวจได้ 2,000 คนต่อวัน จึงเห็นได้ว่ามีตัวเลขพุ่งขึ้นมา วิธีการ เหล่านี้ยังต้องเดินหน้าไปเรื่อยๆ จังหวัดอื่นอยาก ทำสามารถทำได้เพื่อร่วมมือกันให้ตัวเลขลดลง ถ้า ดูจากตัวเลขผู้ติดเชื้อรายแรกของจังหวัดมีถึง 25 จังหวัดที่เป็นผู้เดินทางกลับจากต่างประเทศ รวม ถึง จ.สตูล ที่ผู้ติดเชื้อรายแรกกลับจากอินโดนีเซีย

เมื่อวันที่ 7 เม.ย. ส่วนอีก 41 จังหวัด ผู้ติดเชื้อรายแรก มาจากปัจเจกภายในทั้งสนามมวยและสถาน บันเทิง เราจึงมีทั้งศึกในและศึกนอกต้องระวังด้วยการ เว้นระยะห่างทางสังคม สวมใส่หน้ากากอนามัย ที่องค์การอนามัยโลกยืนยันว่าป้องกันได้ ทั้งนี้ตอนนี้ เหลือ 10 จังหวัดที่ยังไม่มีรายงานผู้ติดเชื้อ

★ **เพิ่มตรวจฟรีป่วยหมู่ไปได้เลย**  
 นพ.ทวีศิลป์กล่าวว่า ขณะนี้มีการขยาย ขอบเขตนิยามผู้ป่วยที่ต้องสอบสวนโรค จะได้รับ การตรวจฟรีจากรัฐบาล ประกอบด้วยกลุ่มที่มาจาก ต่างประเทศถ้ามีอุณหภูมิ 37.3 ขึ้นไป หรือมีอาการ ของระบบทางเดินหายใจ ไอ น้ำมูก เจ็บคอ หายใจเหนื่อย หายใจลำบาก จะมาใช้หรือไม่หาก มีอาการนี้ตรวจได้ กลุ่มเฝ้าระวังในสถานพยาบาล มีอุณหภูมิ 37.5 ขึ้นไป มีไข้ และมีอาการข้างต้น มีประวัติเดินทางไปที่ที่มีการติดเชื้อไปตรวจได้ กลุ่มเฝ้าระวังบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข ในที่อำนาจแพทย์ผู้ตรวจหากสงสัยสามารถตรวจได้ เลย และกลุ่มเฝ้าระวังการป่วยเป็นกลุ่มก้อน หาก ใครอยู่รวมตัวกันเป็นกลุ่มในสถานที่ทำงาน ถ้าป่วย พร้อมๆกันเข้าไปตรวจได้เลย ที่กังวลกันว่าประเทศไทย ตรวจน้อยเลยพบผู้ป่วยน้อยนั้น จากการประเมิน ตัวเลขทั่วโลกจะพบว่า ถ้าเราเลือกตรวจในจุดที่มีความเสี่ยงจะไม่ได้ถึงกัน ยกตัวอย่างที่เกาหลีใต้ มีการตรวจ 9,999 ราย ต่อประชากร 1 ล้านคน ตรวจเจอ 2.19% เมื่อเทียบกับไทย เราตรวจ 1,079 ราย ต่อประชากร 1 ล้านคน ตรวจเจอ 2.88% ดังนั้น คนที่ไม่เสี่ยงก็ไม่ต้องตรวจให้เสียเงิน

★ **ได้ปกปิดซ่อนยอดผู้ติดเชื้อไม่ได้**  
 นพ.ทวีศิลป์กล่าวว่ามีข้อสังเกตว่า รัฐบาล หลอดตัวเลขผู้ติดเชื้อโควิด-19 เป็นใช้หลักใหญ่ หรือไม่นั้น ยืนยันเราซ่อนตัวเลขไม่ได้แพทย์ผู้ตรวจ รู้ว่าคนไข้เป็นอะไร ถ้ารู้ว่าเป็นโควิด-19 ทุกคน กังวลหมด แพทย์ก็กลัว คนไข้ก็กลัว ข้างชายทั้งตัว เอาจิวบิวปิดไม่มิด แต่นี่เชื้อโรคตัวนิดหน่อย ปิด นิดหน่อยที่ไหนก็รู้ บึงมีโซเซียลยังปิดไม่ได้ คนที่ ทำงานในห้องแล็บก็กลัว ถ้าเป็นแล้วมาปิดกันก็มี เคื่องกัน ไม่มีทางปิดซ่อนได้ เราได้รับนโยบาย มาทุกระดับ ไม่เคยให้ซ่อนเพราะจะเป็นผลเสียต่อ ประชาชนขอให้มั่นใจ เราจะเพิ่มห้องปฏิบัติการ จากเดิมวันที่ 7 เม.ย.มี 80 ห้อง วันที่ 8 เม.ย.จะ เปิดให้ได้ 110 ห้องทั่วประเทศ

★ **ขอสงกรานต์เว้นระยะห่างระมัดระวัง**  
 โฆษก สบค.กล่าวด้วยว่า สำหรับผลการ ปฏิบัติงานช่วงประกาศเคอร์ฟิววันที่ 7 เม.ย. ต่อเนื่อง วันที่ 8 เม.ย. พบว่าผู้เฝ้าประกาศเคอร์ฟิวลดน้อย ลง เหลือ 1,166 ราย ถือว่ายังไม่น่าพอใจ ต้องลดลง ให้เหลือหลักร้อยหรือหลักหน่วยให้ได้ ในช่วง เทศสงกรานต์จะมีกิจกรรม ชมเรื่องการจำหน่ายสุรา



ข่าวประจำวันพฤหัสบดีที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๓ หน้าที่ ๑ (ต่อหน้า ๓๐)

หรือเมาไม่ขับหรือไม่นั้น เราอยู่ในช่วงโรคระบาด...
จังหวัดจะมีการประกาศในเรื่องของการห้ามจำหน่าย...

★ กักตัวคุมโรคไม่ไข้เพื่อความสบาย

นอกจากนี้ นพ.ทวีศิลป์ยังกล่าวเพิ่มเติมว่า...
ในวันที่ 8 เม.ย. เวลา 15.30 น. จะมีคนไทยเดินทาง...

★ คนไทยกลับถิ่นอีก 2 เที่ยวบิน

อีกด้าน ที่อาคารผู้โดยสารท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ...
สุวรรณภูมิ สรุปผลการคัดกรองผู้โดยสารประจำวันที่...

★ ประชุมเตรียมการคัดกรอง ผดส.

ขณะที่ พล.อ.ประวิตรพัฒนผลาณัฐรองเสนาธิการทหาร...
ในฐานะ ผอ.ศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินได้ประชุม...

★ คนไทยจากฮานานะมีไข้ 6 คน

เวลา 15.30 น. กลุ่มคนไทยที่ตกค้างที่สนามบินฮานานะ...
จำนวน 82 คน เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ...

เมื่อวันที่ 7 เม.ย. ส่วนอีก 41 จังหวัด ผู้ติดเชื้อรายแรก...
มาจากปิ้งจ๊กภายในทั้งสนามมวยและสถาบัน...

★ เพิ่มตรวจฟรีป่วยหมู่ไปได้เลย

นพ.ทวีศิลป์กล่าวว่า ขณะนี้มีการขยายขอบเขต...
นิยามผู้ป่วยที่ต้องสอบสวนโรค จะได้รับการตรวจ...

★ ใต้ปกปิดซ่อนยอดผู้ติดเชื้อไม่ได้

นพ.ทวีศิลป์กล่าวว่า ที่มีข้อสังเกตว่ารัฐบาล...
หลอกลวงตัวเลขผู้ติดเชื้อโควิด-19 เป็นไข้หวัดใหญ่...

★ ขอสงวนสิทธิ์วันระงับทางรณรงค์ด้วย

โฆษก สบค.กล่าวด้วยว่า สำหรับผลการปฏิบัติงาน...
ช่วงประกาศเคอร์ฟิววันที่ 7 เม.ย. ต่อเนื่องวันที่ 8...



ข่าวประจำวันพฤหัสบดีที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๓ หน้าที่ ๑ (ต่อหน้า ๑๐)

ให้ตัดสินใจปิดโรงงานมักกะสันชั่วคราวเพราะปัจจุบัน  
รถไฟมีการหยุดเดินรถเชิงพาณิชย์และรถอื่นๆเกือบ  
ร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วทำให้โรงงานมักกะสันไม่มีงาน  
ซ่อมใหญ่ จึงถือว่าเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมที่จะ  
ดำเนินการเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อ

★ นิสิตจุฬาฯ คิดเชื่อเพิ่มอีก 1

เย็นวันเดียวกัน นพ.นรินทร์ ธีรฤทธิกุล  
ประธานคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน  
ไวรัสโคโรนา 2019 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเปิดเผย  
ว่า นิสิตระดับปริญญาบัณฑิต คณะนิเทศศาสตร์  
คิดเชื่อไวรัสโควิด-19 เพิ่มอีก 1 คน หลังจากเดินทางกลับ  
จากสเปนและไปรับการตรวจคัดกรองโรคโควิด-19  
ตามประกาศของมหาวิทยาลัย ได้รับการยืนยันจาก  
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ว่าผลเป็นบวกขณะนี้ นิสิต  
คนดังกล่าวอยู่ในความดูแลของแพทย์ นับเป็นนิสิต  
จุฬาฯคิดเชื่อรายที่ 4

★ เด็ก AFS บราซิลกลับไทยครบ

น.ส.นิวัตติ มานิตกุล เอกอัครราชทูต ณ  
กรุงบราซิเลีย ประเทศบราซิล เปิดเผยว่า ระหว่าง  
วันที่ 21-27 มี.ค. สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุง  
บราซิเลีย ได้ให้ความช่วยเหลือนักเรียนแลกเปลี่ยน  
AFS ชาวไทย 25 คน ที่พำนักตามเมืองต่างๆใน  
ประเทศบราซิล ในการเดินทางกลับประเทศไทย  
เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19  
ในบราซิลขณะนี้รุนแรงกว่าในเมืองไทย นักเรียน  
กลุ่มแรก 18 คน ออกจากบราซิล วันที่ 28 มี.ค.  
กลุ่มที่สอง 11 คน ออกจากบราซิล วันที่ 26 มี.ค.  
ทั้งสองกลุ่มเดินทางถึงไทยแล้วโดยสวัสดิภาพ ส่วน  
นักเรียนคนสุดท้าย ออกจากบราซิลวันที่ 27 มี.ค.  
ถึงไทยวันที่ 29 มี.ค. ขณะนี้ไม่มีนักเรียน AFS ตกค้าง  
อยู่ในบราซิลแล้ว ขณะเดียวกันสถานทูตได้ประสาน  
กับนักเรียนทั้ง 25 คนและผู้ปกครองอย่างใกล้ชิด  
ทั้งการแนะนำให้กักตัว 14 วัน ตามมาตรการป้องกัน  
การแพร่ระบาด รวมทั้งการตรวจสุขภาพออกใบรับรอง  
แพทย์ Fit To Fly ก่อนการเดินทางด้วย

★ ตั้งโรงงานตามพระคำรัสสังฆราช

ที่วัดธาตุทอง สมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า (สุชิน  
อัครชิโน) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชบพิธฯ กรรมการ  
มหาเถรสมาคม ในฐานะเลขาธิการสมเด็จพระสังฆราช  
ตรวจเยี่ยมโรงงาน ตามพระคำรัสสังฆราชอริยวงศา  
คตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก  
เพื่อช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของ  
โรคโควิด-19 โดยโรงงานที่วัดธาตุทอง เปิดแจกจ่าย  
อาหารให้ประชาชน 2 เวลา คือ 10.00-13.00 น.  
และ 16.00-18.00 น. แจกอาหารได้ช่วงละ 200 คน  
พระราชวรญาณโสภณ (ชูบ เขมจกโร) เจ้าอาวาส  
วัดธาตุทอง กล่าวว่ นับเป็นพระเมตตาของสมเด็จพระ  
สังฆราชที่ทรงต้องการให้วัดที่มีศักยภาพช่วยเหลือ  
ประชาชนที่กำลังเดือดร้อนจากโรคโควิด-19 อยู่  
ในขณะนี้

★ กสทช.ช่วยผู้ไควิดกว่า344 ล้านบาท

นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการ  
กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการ  
โทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เปิดเผยว่า ที่ประชุม  
คณะกรรมการ กสทช. เมื่อวันที่ 8 เม.ย. มีมติอนุมัติ  
เงินสนับสนุนสถานพยาบาลของรัฐและโรงพยาบาล  
ภาคสนามของรัฐต่อสู้สถานการณ์ไวรัสโควิด-19  
จากเงินกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง  
กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อ  
ประโยชน์สาธารณะ (กองทุน กทปส.) และเงิน  
งบประมาณรายจ่ายของสำนักงาน กสทช.ประจำปี  
2563 รอบแรก จำนวน 41 แห่ง วงเงิน 344.647  
ล้านบาท โดยโรงพยาบาลที่ได้รับอนุมัติในการ  
พิจารณาจัดสรรงวดแรก มีโรงพยาบาลนครพิงค์ จ.  
เชียงใหม่ โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า จ.นนทบุรี  
โรงพยาบาลรามารินทร์

★ "สิงห์" มอบเงิน รพ.เชียงรายฯ

ขณะที่นางพลินพิศ หาญเจริญวานิชกุล  
ผู้จัดการทั่วไป บริษัท สิงห์ปาร์คเชียงราย จำกัด  
นายวินัย แสงแก้ว ผู้จัดการฝ่ายธุรกิจท่องเที่ยวบริษัท  
สิงห์ปาร์คเชียงราย จำกัด นายวันชัย ธนาภิวัฒน์  
กรรมการผู้จัดการ บริษัท สิงห์พาร์ค จำกัด และ  
นายปิยพันธุ์ ธนะโสภณ ที่ปรึกษาบริษัท สิงห์-  
ปาร์คเชียงราย จำกัด เป็นตัวแทนบริษัท บุญรอด  
บริวเวอรี่ จำกัด มอบเงินจำนวน 2 ล้านบาท ผ่าน  
นายประจัญ ปรังสุตกุล ผอ.รพ.เชียงรายประชานุเคราะห์ เพื่อ  
เป็นค่าใช้จ่ายแก่แพทย์ พยาบาลและบุคลากรทาง  
การแพทย์ที่รักษาผู้ป่วยโควิด-19 ของ รพ.เชียงราย-  
ประชานุเคราะห์ นอกจากนี้ บริษัทยังมีมอบเงินรวม  
ทั้งหมด 50 ล้านบาท สนับสนุนการทำงานของ  
โรงพยาบาลต่างๆในการดูแลรักษาผู้ป่วยติดเชื้อ  
โควิด-19 จัดหาอุปกรณ์ป้องกัน เช่น ชุด PPE  
หน้ากากอนามัย Face Shield จัดหาเครื่อง  
ช่วยหายใจ อุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จำเป็น จัดซื้อ  
อุปกรณ์ที่ช่วยในการคัดกรองผู้ป่วย เพื่อลดความ  
เสี่ยงต่อการติดเชื้อของบุคลากรทางการแพทย์อีกด้วย

★ กลุ่มดาวะห์ติดเชื้อ 42 ราย

สำหรับชาวไทยมุสลิมเดินทางกลับจาก  
ดาวะห์ ประเทศอินโดนีเซีย เมื่อวันที่ 6 เม.ย.  
ด้วยเครื่องบินเช่าเหมาลำจากกรุงจาการ์ตามายัง  
ท่าอากาศยานหาดใหญ่เป็นผู้โดยสาร 76 คน นักบิน  
และลูกเรือ 35 คนรวมมี คนเจ้าหน้าที่ศูนย์คัดกรอง  
กลุ่มเสี่ยงเดินทางมาจากต่างประเทศ กระทั่ง  
สาธารณสุข ที่ท่าอากาศยานหาดใหญ่ตรวจคัดกรอง  
ผู้โดยสาร ตรวจเชื้อไวรัสโควิด-19 แบ่งเป็นชาว  
สงขลา 22 คน แสดงอาการเสี่ยง 12 คน ใน  
จำนวนนี้ตรวจพบติดเชื้อ 11 คน ชาวปัตตานี 18  
คน แสดงอาการเสี่ยง 8 คน ในจำนวนนี้ติดเชื้อ 7  
คน ชาว ยะลา 8 คน แสดงอาการเสี่ยง 7 คน  
และต้องมาตรวจพบว่าทั้ง 7 คนติดเชื้อ ชาวสตูล

26 คน แสดงอาการเสี่ยง 20 คน และติดเชื้อ 15  
คน ชาวราวีวาส 7 คน แสดงอาการเสี่ยง 5 คน  
ติดเชื้อ 2 คน รวมผู้ติดเชื้อทั้งสิ้น 42 คน ทั้งหมด  
ถูกนำตัวเข้ารักษาที่โรงพยาบาลในแต่ละพื้นที่ ส่วน  
ผู้ที่ตรวจไม่พบเชื้อ ได้ส่งฝัารวังสังเกตอาการอย่าง  
ใกล้ชิดเพราะเป็นกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูง ขณะที่นักบิน  
และลูกเรือไม่มีอาการต้องสงสัย

★ เตรียมมาตรการรับ 800 แรงงาน

นายวีรนนท์ เพ็งจันทร์ ผอ.สศล.เปิดเผย  
ว่า ผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ของสตูลจำนวน 15  
คน ขณะนี้พักดูอาการอยู่ที่รพ.สนาม มหาวิทยาลัย  
ราชภัฏสงขลา วิทยาเขตสตูล มีผู้ป่วย 1 คน อายุ  
74 ปี อาการไม่เป็นห่วงเพราะเป็นผู้สูงอายุ ก่อน  
หน้านั้น จ.สตูล ปลอดภัยติดเชื้อ เนื่องจากประชาชน  
ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี แต่ผู้ป่วยที่พบติดเชื้อ  
มาจากต่างประเทศ เรามาติดต่อกันอย่างดี อยู่  
ในการควบคุมของแพทย์ ขอให้ประชาชนมั่นใจว่า  
จ.สตูล ยังคงปลอดภัย ส่วนกรณีแรงงานไทยใน  
มาเลเซียกว่า 800 คน จะเดินทางกลับเข้ามาใน  
พื้นที่ จ.สตูล วันที่ 15 เม.ย. เตรียมมาตรการรองรับ  
ไว้แล้ว จะมีการตรวจคัดกรองอย่างเข้มข้นและนำ  
ไปกักตัว 14 วัน ตามสถานที่ต่างๆรวม 21 แห่ง  
ขณะที่นายไกรศรี วิเศษวงศ์ ผอ.เขตฯเปิดเผย  
ว่า สำหรับผู้ติดเชื้อของปัตตานี 7 คน ถูกนำไปรักษา  
ที่โรงพยาบาลสนาม ศูนย์ประสานบริหารเขตอุตสาหกรรม  
ต.บานา อ.เมืองปัตตานี

★ หม่าดับปริศนาในป่าอ้อย

วันเดียวกัน ร.ต.อ.อรชัญญ์ ผอ.จับดา  
สว.ต.ส.ค.คลองขลุง จ.กำแพงเพชร เปิดเผยว่า  
ช่วงเย็นวันที่ 7 เม.ย. ได้ไปตรวจสอบศพนางเว  
อายุ 28 ปี ชาวเมียนมา เสียชีวิตอยู่ในป่าอ้อย  
หมู่ 2 ต.ท่ามะเขือ สภาพศพไม่มีร่องรอยการถูก  
ทำร้าย มีเลือดออกทางปากและจมูก ขณะเดียวกัน  
มีชาวบ้านลือกันว่าผู้เสียชีวิตติดเชื้อโควิด-19 นาย  
เตง อายุ 27 ปี ชาวเมียนมาสามีผู้ตาย เผยว่า  
เดินทางมากับภรรยาเพื่อหางานทำ แต่ภรรยา  
มีโรคประจำตัวอาการป่วยกำเริบจนเสียชีวิต จึง  
เจ้าหน้าที่จะส่งศพขึ้นสู่ตราบาสนเหตุการเสียชีวิต  
อย่างละเอียดอีกครั้งและจะแจ้งผลให้ชาวบ้านทราบ  
เพื่อลดความตื่นตระหนก สำหรับ จ.กำแพงเพชร  
ยังไม่พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 มีผู้เข้าเกณฑ์ตรวจหาเชื้อ  
62 ราย ไม่พบเชื้อ 57 ราย รอผลตรวจ 5 ราย

★ เชื้อด ฌพบ.ชดเหล้ากับผู้ป่วยโควิด

นายนิมิต วันไชยธนวงศ์ ผอ.จ.สุพรรณบุรี  
เปิดเผยว่าพบผู้ป่วยไวรัสโควิด-19 กลับจากประเทศ  
อังกฤษ เป็นผู้ป่วยยืนยันจาก จ.นครปฐม 1 คน  
เป็นชายอายุ 48 ปี เดินทางเข้ามา จ.สุพรรณบุรี  
ระหว่างวันที่ 24 มี.ค.-5 เม.ย. สั่งให้มีการสอบสวน  
โรคอย่างละเอียดเข้าไปพื้นที่โดยบัง พร้อมสั่งให้  
ตรวจสอบผู้ใหญ่ม้านรายหนึ่ง อ.บางปลาม้า ไม่  
ยอมรายงานพบผู้ป่วยคนดังกล่าวเดินทางกลับมา  
จากต่างประเทศ แต่ยังไม่แจ้งเหตุแก่เจ้าหน้าที่ผู้  
ป่วยอีกด้วย จะดำเนินการทางวินัยอย่างเด็ดขาด พร้อมนำไป



ข่าวประจำวันพฤหัสบดีที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๓ หน้า ๑ (ต่อหน้า ๑๐)

กักตัว 14 วัน หากพี่น้องประชาชนที่ใกล้ชิดกับผู้ป่วยรายดังกล่าว หรือมีความเสี่ยงสูงให้รีบแจ้งหน่วยราชการทราบด่วน

★ **อุ้งฉันทเปิดเมือง-คนแห่เดินทางอื้อ**

ด้านสำนักข่าวต่างประเทศ รายงานความคืบหน้าสถานการณ์ไวรัสโควิด-19 ในต่างแดน โดยที่เมืองอุ้งฉันท มณฑลทหุ่ย ที่เคยเป็นจุดศูนย์กลางแพร่ระบาดในประเทศจีน รัฐบาลจีนได้ประกาศยกเลิกข้อบังคับออกนอกพื้นที่อย่างเป็นทางการแล้ว เมื่อวันที่ 8 เม.ย. หลังปิดเมืองมาเกือบ 11 สัปดาห์ หรือตั้งแต่วันที่ 23 ม.ค. แต่ยังมีคนจำนวนมากเดินทางกลับเข้าเมืองอย่างขมขื่น ผู้เดินทางจำเป็นต้องมีแอปพลิเคชันติดตามตัวในโทรศัพท์มือถือแสดงหลักฐานให้เจ้าหน้าที่เห็นว่าไม่ได้ป่วย และไม่ม่ประวัติการใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้อในช่วงไม่นานมานี้ พร้อมทั้งกักบริเวณตัวอยู่อีก 14 วัน เมื่อเดินทางถึงจุดหมายปลายทางนอกเมืองอุ้งฉันท จะต้องกักบริเวณที่โรงแรมหรือที่พัก 14 วัน เมื่อเดินทางถึงจุดหมายปลายทางนอกเมืองอุ้งฉันทด้วยรถไฟและเครื่องบินไปแล้วกว่า 65,000 คน หลังทางการยกเลิกข้อบังคับ

★ **เปิดใจช่วงกักตัวกว่า 2 เดือน**

ขณะที่สำนักข่าวบีบีซีอังกฤษได้ติดต่อสัมภาษณ์ชาวเมืองอุ้งฉันท ผู้ติดเชื้ที่ต้องกักตัวในบ้านนานกว่า 2 เดือน หลายคนต่างบอกว่า เป็นความทรงจำที่มีค่าแต่ไม่สะดวกใจที่จะบอกกับเพื่อนหรือครอบครัวว่าตัวเองติดเชื้อ เพราะการกักตัวอยู่คนเดียว 24 ชั่วโมง อาจทำให้เห็นข้อเสียของอีกฝ่ายมากขึ้น ที่สำคัญอย่าลืมโทรศัพท์หาพ่อแม่ หรือญาติผู้ใหญ่ เนื่องจากพวกเขาที่เครียดพอกัน หรืออาจจะมากกว่า

★ **ยอดเชื้อในจีนเพิ่มขึ้น**

วันเดียวกัน คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติจีน รายงานพบผู้ติดเชื้อรายวัน 62 คน ในจำนวนนี้ 59 คนเดินทางมาจากต่างประเทศ ทั้งพบผู้ติดเชื้อที่ไม่แสดงอาการป่วยวันเดียว 187 คน ถือเป็นยอดที่เพิ่มสูงจากวันที่ 7 เม.ย. คือติดเชื้อ 32 คน ติดเชื้อแต่ไม่แสดงอาการ 30 คน ขณะที่ยอดผู้เสียชีวิตจากไวรัสโควิด-19 ในวันเดียวอยู่ที่ 2 คน พบในนครเซี่ยงไฮ้ และมณฑลทหุ่ย หลังจากวันที่ 7 เม.ย. รัฐบาลจีนรายงานไม่พบผู้เสียชีวิตแม้แต่คนเดียว

★ **ผู้นำอังกฤษนอน รพ.ต่อ-กำลังใจดี**

รัฐบาลอังกฤษรายงานความคืบหน้ากรณีนายบอริส จอห์นสัน นายกรัฐมนตรีอังกฤษ ล้มป่วย

จากไวรัสโควิด-19 จนต้องเข้าโรงพยาบาล โดยระบุว่านายจอห์นสันยังคงนอนรักษาตัวในโรงพยาบาลเชนต ไรต์ ในกรุงลอนดอน เป็นวันที่ 3 อาการทรงตัว แต่มีไข้สูงถึงใจดี ขณะที่นายโดมินิกรับบี รมว.ต่างประเทศอังกฤษ ซึ่งปฏิบัติหน้าที่แทนนายกรัฐมนตรี เชื่อมั่นว่านายจอห์นสันจะหายดี และก่อนหน้านี้อาจไม่ต้องใช้เครื่องช่วยหายใจ ส่วนยอดผู้ติดเชื้อในอังกฤษอยู่ที่ 55,242 คน เสียชีวิตแล้ว 6,959 คนพร้อมประกาศมาตรการสกัดกั้นเชื้อเพิ่มเติม ห้ามข้ามรถโดยสารตรงประตูคนขับ หลังมีพนักงานขับรถโดยสารเสียชีวิตแล้ว 9 คน

★ **นิวยอร์กยอดตายสูงทำสถิติ**

ที่สหรัฐอเมริกา นายแอนดรูว์ คูวาโม ผู้ว่าการรัฐนิวยอร์ก เปิดเผยว่า เจ้าหน้าที่พบผู้เสียชีวิตในวันเดียวที่รัฐนิวยอร์กทำสถิติ 731 คน ส่งผลให้ยอดผู้เสียชีวิตรวมในรัฐอยู่ที่ 5,489 คน ขณะที่สถานการณ์แพทย์จอห์นดี ฮอปกินส์ รายงานว่าในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา มีผู้เสียชีวิตทั่วประเทศสูงถึง 1,939 คนเป็นการทำลายสถิตินับตั้งแต่วันที่ 4 เม.ย. ทำให้ยอดเสียชีวิตรวมในสหรัฐฯ กลายเป็น 12,857 คน ติดเชื้อแล้วกว่า 400,546 คน ขณะที่นายโดนัลด์ ทรัมป์ ประธานาธิบดีสหรัฐฯ ระบุว่าจะคิดเงินสนับสนุนองค์การอนามัยโลก (WHO) เพราะดูให้ความสำคัญกับจีนมากเกินไปและทำผิดพลาดเรื่องการประกาศสถานการณ์การแพร่ระบาด

★ **นักร้องดังดับ-หวัดเตอร์บริจาค**

สื่อท้องถิ่นสหรัฐฯ รายงานด้วยว่าจอห์น ไพรน์ นักร้องลูกทุ่งชื่อดัง และนักแต่งเพลงระดับรางวัลแกรมมี่ วัย 78 ปี ได้เสียชีวิตจากไวรัสโควิด-19 หลังเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลเมืองแนชวิลล์ รัฐเทนเนสซี เป็นเวลากว่าสัปดาห์ ส่วนนายเจ็ก คอร์ดี้ ผู้ก่อตั้งเครือข่ายสังคมออนไลน์หวัดเตอร์ ประกาศบริจาค 28 เปอร์เซ็นต์ของทรัพย์สินตัวเอง หรือคิดเป็นเงินมูลค่า 1,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ หรือกว่า 30,000 ล้านบาท เพื่อช่วยเหลือสถานการณ์ไวรัสโควิด-19 ระบาดรุนแรงในสหรัฐฯ

★ **สิงคโปร์ห้ามรวมตัวในบ้าน**

ที่สิงคโปร์ รัฐบาลได้ยกระดับมาตรการสกัดกั้นการแพร่ระบาดของไวรัส ห้ามจับกลุ่มรวมตัวในที่สาธารณะและที่อยู่อาศัยไม่ว่าจะกี่คนก็ตาม ยกเว้นเฉพาะผู้ที่อาศัยอยู่ในบ้านเดียวกันมาก่อนแต่ยังไม่เปิดเผยโทษที่อาจได้รับ ขณะที่ก่อนหน้านี้อาสาสมัครได้ประกาศให้รักษาระยะห่างทางสังคมในที่สาธารณะฝ่าฝืนมีโทษปรับ 10,000 ดอลลาร์สิงคโปร์ หรือกว่า 229,000 บาท นอกจากนี้ รัฐบาลยังพิจารณาใช้มาตรการเพิ่มการผลิตสินค้าใช้ตลาดไหลานจอตรและอาคารสาธารณะ ทำเป็นแปลงเกษตร

★ **ญี่ปุ่นเมินถูกเงิน-ใช้ชีวิตปกติ**

ด้านนายชินโสะ อาเบะ นายกรัฐมนตรีญี่ปุ่น ออกแถลงการณ์หลังประกาศใช้คำสั่งภาวะฉุกเฉิน 1 เดือน เมื่อวันที่ 7 เม.ย. โดยกล่าวไว้ว่า หากจะให้รัฐบาลยกเลิกคำสั่ง ประชาชนควรให้ความร่วมมือเรื่องการอยู่แต่ในที่กักตัว และลดการมีปฏิสัมพันธ์ทางสังคม ขณะที่สื่อท้องถิ่นรายงานว่า ประชาชนส่วนใหญ่ยังใช้ชีวิตตามปกติ แม้จะมีการประกาศภาวะฉุกเฉินในกรุงโตเกียว นครโอซากา และ 5 จังหวัดสำคัญ การสัญจรด้วยรถไฟยังคงแน่นขนัด เติบโตไปด้วยผู้โดยสารเช่นเดียวกับบรรยากาศในร้านอาหารหลายแห่งยังมีลูกค้าแน่นร้าน ซึ่งผลดีคือการรักษาระยะห่างทางสังคม

★ **โสมขาวปิดดับ-นักร้องแพร่เชื้อ**

ส่วนที่เกาหลีใต้ นายปัก กวอน-ชุน นายกรัฐมนตรีกรุงโซล ได้ประกาศปิดสถานบันเทิงและสถานบริการกลางคืนทั้งหมดบาร์ดิสโก้ ในที่สุดกลับ 422 แห่งทั่วกรุงโซล จนถึงวันที่ 19 เม.ย. หลังพบพนักงานหญิง 2 คน ในบาร์แห่งหนึ่ง ติดเชื้มาจากชาย อีก นักร้องวงบอยแบนด์ค็ปปอ "ซูเปอร์โนวา" ที่ไปใช้บริการในช่วงปลายเดือน มี.ค. ก่อนถูกตรวจพบว่าตัวเองติดไวรัสเมื่อวันที่ 1 เม.ย. พร้อมเผยว่ามีพนักงานสถานบริการอยู่ในกลุ่มเสี่ยงติดเชื้อ 118 คน ตรวจไปแล้ว 18 คนมีผลเป็นลบไม่ติดเชื้อ ขณะที่ศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคเกาหลีใต้ รายงานพบผู้ติดเชื้อในวันเดียว 58 คน ส่งผลให้ยอดรวมทั่วประเทศอยู่ที่ 10,384 คน เสียชีวิต 200 คน

★ **บ.มะกันเตรียมทดสอบวัคซีน**

บริษัทโนวาวัคซ์ ด้านไบโอเทคในโลโยในรัฐแมริแลนด์ สหรัฐฯ เปิดเผยว่ากลุ่มบริษัทการแพทย์หลายสิบแห่งในสหรัฐฯ อยู่ระหว่างการพัฒนาวัคซีนที่เชื่อว่าใช้ได้ผลกับผู้ป่วยไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ โดยเป็นวัคซีนชื่อรหัส NVX-CoV2373 ที่ผสมเข้ากับสารเสริมฤทธิ์ภูมิคุ้มกันเรียกว่า Matrix-M และเตรียมที่จะทดลองกับมนุษย์ในทางกลางเดือน พ.ค. นี้ ซึ่งผลลัพท์เบื้องต้นทั้งเรื่องการกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันในร่างกาย และเรื่องความปลอดภัยกับร่างกาย คาดว่าจะทราบภายในเดือน มิ.ย.

★ **ยอดรวมทั่วโลกพุ่งไม่หยุด**

ในช่วงเย็นวันเดียวกัน สำนักข่าวต่างประเทศ รายงานยอดเชื้อไวรัสโควิด-19 ใน 209 ประเทศ และเขตปกครองทั่วโลก ประจำวันที่ 8 เม.ย. โดยจำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มเป็นมากกว่า 1.44 ล้านคน เสียชีวิตแล้ว 83,109 คน รักษาหาย 309,113 คน โดยอิตาลี มีผู้เสียชีวิตมากที่สุด 17,127 คน สเปน 14,555 คน สหรัฐฯ 12,857 คน และฝรั่งเศสผู้เสียชีวิตและหลักหมื่นเป็นครั้งแรก อยู่ที่ 10,328 คน ขณะที่ยอดผู้ติดเชื้อเกินแสนคนได้แก่ประเทศสหรัฐฯ สเปน อิตาลี ฝรั่งเศส เยอรมนี ตามลำดับ



ข่าวประจำวันพฤหัสบดีที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๓ หน้าที่ ๑ (ต่อหน้า ๑๕)

**สหรัฐเช่นโควิด ☆ ต่อจากหน้า 10**

**★ WHO มองยุโรปน่ากังวล**

สำนักงานองค์การอนามัยโลก (WHO) ประจำภูมิภาคยุโรปออกแถลงเตือนรัฐบาลยุโรปว่ายังไม่ถึงเวลาที่จะผ่อนคลายมาตรการสกัดกั้นการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 เพราะสถานการณ์ภาพรวมถือว่าน่าวิตกกังวลอย่างยิ่ง โดยเฉพาะในประเทศสเปนที่เจ้าหน้าที่เพิ่งกลับมาจากการลงพื้นที่ เห็นพ้องว่าแม้อัตราการระบาดในสเปนจะดูเหมือนชะลอลงแต่ยังเร็วเกินไปที่จะมองแง่บวก ขณะที่ ดร.บรูซ อิลวาร์ด ที่ปรึกษาผู้อำนวยการองค์การอนามัยโลก ออกชี้แจงกรณีผู้นำสหรัฐฯ ชูตัดเงินว่าเราจำเป็นต้องทำงานใกล้ชิดกับจีน เพราะไวรัสเริ่มระบาดมาจากเมืองอู่ฮั่น

**★ โควิดในอาเซียนเพิ่มต่อเนื่อง**

ด้านสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานยอดผู้ติดเชื้อในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยที่อินโดนีเซีย พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 218 คน ยอดรวมอยู่ที่ 2,956 คน เสียชีวิต 240 คน ที่ฟิลิปปินส์พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 106 คน ยอดรวมอยู่ที่ 3,870 คน เสียชีวิต 182 คน ที่มาเลเซีย พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 156 คน ยอดรวมอยู่ที่ 4,119 คน เสียชีวิต 65 คน ที่สิงคโปร์ ยอดผู้ติดเชื้อ 1,481 คน เสียชีวิต 6 คน ที่เมียนมา ยอดผู้ติดเชื้อ 22 คน เสียชีวิต 3 คน ที่กัมพูชา ยอดผู้ติดเชื้อ 117 คน

# เดลินิวส์

ข่าวประจำวันพฤหัสบดีที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๓ หน้า ๑

**กลุ่มดาวะห์ติดโควิด42คน  
ไทยยอดป่วยใหม่พุ่ง111ราย  
สลดตายเพิ่มอีก3เป็นต่างชาติทั้งหมด  
นายกฯบุกตรวจสถานที่กักตัวกลางกรุง**

ไทยซ็อก ผู้ป่วย “โควิด-19” รายใหม่ กลับมาพุ่ง 111 คน แลสาเหตุหลักมาจากคนไทย กลับจากพริ “ดาวะห์” อินโดนีเซีย ถึง 42 รายส่งผล “สูญ” เสียชีวิตติดต่อกัน 15 ราย ขณะที่ผู้เสียชีวิตชาวไทยเพิ่มขึ้น 3 ราย เป็นคนต่างชาติทั้งหมด อี “ภูเก็ต” อัตราติดเชื้อทะยานอันดับ 1 ของประเทศ สธ. รับกลุ่มกลับจากต่างประเทศ ต้องเฝ้าระวังเข้ม ♦ [อ่านต่อหน้า 2](#)

# เดลินิวส์

ข่าวประจำวันพฤหัสบดีที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๓ หน้าที่ ๑ (ต่อหน้า ๒)

## โควิด

### □ ต่อจากหน้า 1

ศบค. ลั่นไม่ช้อนตัวเลขคนป่วย หวั่นส่งผลเสียประชาชน เตรียมห้องตรวจเพิ่ม 110 ห้องทั่วประเทศ “บิ๊กอู๋” ลุยตรวจเยี่ยมสถานที่กักกันหาข้อมูลถก ศบค. วังใน ระบุ ไม่เคอร์ฟิว 24 ชม. เหตุห่วง 4 กลุ่ม “คนแก่อยู่ลำพัง-ป่วยติดเตียง-พิการ-หาเข้ากินค่า” ส่วน ดร. จักร์จริง พวกฝ่าฝืน “เคอร์ฟิว” ทั่วประเทศกว่า พันราย ขณะที่สถานการณ์ต่างประเทศ ชาวอู๋ ยัน จีนแผ่นดินใหญ่ ค้นเจอโรคระบาด ชาวเมือง ยิ้ม เปิดเมืองวันแรก ในรอบกว่า 2 เดือน

### ○ ทัวโลกติดเชื้อ 1.4 ล้านคน

เมื่อเวลา 11.30 น. วันที่ 8 เม.ย. ที่ทำเนียบรัฐบาล นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษกกระทรวงสาธารณสุขในฐานะโฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือ ศบค. แถลงว่า สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 พบว่า ผู้ติดเชื้อยืนยันทั่วโลก 1,425,803 ราย ผู้ป่วยอาการรุนแรง 47,912 ราย ผู้ที่ได้รับการรักษาหายแล้ว 301,828 ราย เสียชีวิต 81,972 ราย โดยสหรัฐอเมริกายังมีผู้ป่วยติดเชื้อมากที่สุดเป็นอันดับ 1 คือ 395,612 ราย รองลงมา คือ สเปน มีผู้ป่วยติดเชื้อ 141,942 ราย อิตาลี จำนวน 135,586 ราย ฝรั่งเศส 109,069 ราย เยอรมนี 107,663 ราย ตามลำดับ

### ○ ไทยกลับมาป่วยพุ่ง 111 คน

สำหรับประเทศไทยอยู่อันดับที่ 43 ล่าสุดมีผู้ติดเชื้อสะสม 2,369 ราย โดยมีผู้ติดเชื้อรายใหม่ 111 ราย รักษาหายและได้รับอนุญาตให้กลับบ้านเพิ่มอีก 64 ราย ทำให้มียอดผู้ที่รับการรักษาหายแล้ว 888 ราย ผู้เสียชีวิตสะสมเป็น 30 ราย โดยผู้เสียชีวิตรายใหม่ 3 ราย ทั้งหมดเป็นชาวต่างประเทศ 1. ผู้ป่วยชายรัสเซีย อายุ 48 ปี มีประวัติไป จ.ภูเก็ต ช่วงวันที่ 18-22 มี.ค.และเริ่มป่วยวันที่ 22 มี.ค.ขณะเดินทางกลับพัทลุง จ.พัทลุง เข้ารับการรักษาครั้งแรกวันที่ 25 มี.ค.ที่ รพ.เอกชนแห่งหนึ่งในชลบุรี อากาศ 38.4 องศาเซลเซียส ไอ เจ็บคอ กลับไปแยกตัวเองที่บ้าน และเสียชีวิตวันที่ ๕ เม.ย. 2. ผู้ป่วยชายสัญชาติอินเดีย อายุ 69 ปี อาชีพธุรกิจส่วนตัว มีประวัติโรคมะเร็ง หวาน โรคหัวใจ เริ่มป่วยวันที่ 17 มี.ค. เข้ารับการรักษา รพ.เอกชนในกรุงเทพฯ วันที่ 21 มี.ค. ป่วยด้วยอาการไข้ 39.3 องศา มีไอ น้ำมูก ปวดกล้ามเนื้อ และถ่ายเหลว ย้ายเข้าแผนกไอซียู ในวันเดียวกัน และส่งตัว รพ.เอกชน

แห่งหนึ่ง ในวันที่ 29 มี.ค. ต่อมาอาการผู้ป่วยไม่ดีขึ้น และเสียชีวิตวันที่ 7 เม.ย. และ 3. ผู้ป่วยชายชาวสหรัฐ อายุ 69 ปี มีโรคไตเรื้อรัง เริ่มป่วย 9 มี.ค. ด้วยอาการไอ ปวดกล้ามเนื้อ หายใจลำบาก เข้ารับการรักษา รพ. แห่งหนึ่ง ใน จ.บุรีรัมย์ วันที่ 21-22 มี.ค. มีอาการหายใจ หอบเหนื่อยมากขึ้นวันที่ 23 มี.ค. ใส่ท่อช่วยหายใจ และเสียชีวิตวันที่ 7 เม.ย.

### ○ ตาย 3 ศพต่างชาติทั้งหมด

“ทั้ง 3 ราย เป็นคนต่างชาติทั้งสิ้น วันที่ที่อยากจะพูดเป็นประเด็น คือ เราต้องเชื่อมโยงกับคนที่เดินทางมาจากต่างประเทศและชาวต่างชาติถึงเป็นสาเหตุของวันนี้ ตัวเลข 3 หลัก ไม่อยากจะเจอแต่ก็ต้องเจอ ซึ่งจากการวิเคราะห์พบว่าเป็นผู้ป่วยที่ตรวจพบจากการกลับจากประเทศอินโดนีเซียถึง 42 คน ในกลุ่มก้อนเดียวกัน ส่วนผู้ป่วยภายในประเทศยังเป็น 2 หลัก คือ 69 ราย” นพ.ทวีศิลป์ กล่าว

### ○ กลุ่มดาวหัดติดโควิด 42 คน

นพ.ทวีศิลป์ กล่าวว่า เมื่อพิจารณาจากผู้ป่วยรายใหม่ 111 ราย พบว่า เป็น 1. กลุ่มสัมผัสผู้ป่วยรายก่อนหน้า 37 ราย 2. ผู้ป่วยรายใหม่ 11 ราย เป็นคนไทยกลับจากต่างประเทศ 2 ราย ไปสถานที่ชุมชน เช่น ห้างสรรพสินค้า ตลาดนัด สถานที่ท่องเที่ยว 3 ราย อาชีพเสี่ยง เช่น ทำงานในที่แออัด ทำงานใกล้ชิดชาวต่างชาติ 4 ราย บุคลากรด้านการแพทย์ 2 ราย 3. อยู่ระหว่างการสอบสวนโรค 21 ราย และ 4. ผู้ป่วยที่มาจากอินโดนีเซีย จากพีซีอาร์ที่ 42 ราย

### ○ ผลตรวจไม่ออกอีกเพียง

“แม้ทางจะยืนยันว่าก่อนมาไม่รับรองแพทย์ยืนยันเข้ามาแล้ว ก่อนมาอาจจะไม่ไปเจอแล้วมาป่วยพอดีตอนลงเครื่อง เมื่อตรวจซ้ำแล้วไม่พบเราก็ไม่น่าเข้ารับการดูแล ตัวเลขตัวนี้ทำให้ตัวเลขรวมขึ้นไปเป็น 111 ราย แต่เมื่อวาน (วันที่ 7 เม.ย.) ไม่ได้เป็นแค่การมาจากอินโดนีเซีย มีที่อื่นด้วยจากกาตาร์ เกาหลีใต้ ก็นำมาตรวจด้วย แต่ผลยังไม่ทันออก แต่เบื้องต้นคนมาจากเกาหลีใต้ 57 คน ไม่ผ่านการตรวจคัดกรองถึง 8 คน ส่ง รพ.ใน จ.สมุทรปราการ ซึ่งต้องติดตามอีกว่ามีผลยืนยันห้องปฏิบัติการหรือไม่” นพ.ทวีศิลป์ กล่าว

### ○ เผ้ารังกลุ่มกลับ ดตป.

นพ.ทวีศิลป์ กล่าวว่า ตัวเลขที่จะเห็นจะมีพี่น้องที่กลับจากต่างประเทศมากขึ้นจะเป็นกลุ่มก้อนใหม่ที่เราต้องเผ้ารังอย่างที่เราเจอ 42 ราย แต่อย่าไปรังเกียจ เพราะเป็นคนไทยเหมือนกัน ผู้ป่วยทั้งหมดเข้าสู่ รพ. ได้รับการดูแลอย่างดี คนอื่น ๆ ที่กำลังบินเข้ามา

แล้วก็ไปอยู่ที่ส่วนกักกันเผ้ารังโรค เราคิดว่าชัดเจนในการดูแล 24 ชม.ว่า 14 วันไม่มีไม่ใช้แล้วกลับไปอยู่กับครอบครัวตามปกติแต่กลุ่มที่อยู่ที่บ้านต้องดูแลตัวเองอีกกว่า 60 ล้านคน ใช้พื้นที่ในบ้านของตนเองให้มากที่สุด อย่าออกไปข้างนอก อย่าไปแพร่เชื้อออกไปเพิ่ม เพราะตัวเลข 69 คนก็ยังอยู่ในประเทศเช่นกัน กลุ่มนี้เราก็ต้องคลงต้องช่วยกัน

### ○ สตูลถูกตีแตกพบป่วยแล้ว

นพ.ทวีศิลป์ กล่าวต่อว่า สำหรับผู้ป่วยสะสมทั่วประเทศ 2,369 ราย กระจายรักษาใน 67 จังหวัด เป็นกรุงเทพฯ 1,223 ราย นนทบุรี 141 ราย ภูเก็ต 140 ราย ส่วนจังหวัดที่ไม่มีรายงานผู้ป่วยลดลงเหลือ 10 จังหวัด คือ กำแพงเพชร ชัยนาท ตราด น่าน บึงกาฬ พังงา พิจิตร หนอง ลิงหนุ่ย และอ่างทอง โดยสตูลที่ถูกตีแตก เนื่องจากมีผู้ป่วยรายงานครั้งแรกมาจากกลุ่มกลับจากอินโดนีเซีย

### ○ ภูเก็ตตรวจติดเชื้อสูงสุด

อย่างไรก็ตาม ต้องให้กำลังใจ กรุงเทพฯ นนทบุรี และภูเก็ต ในการช่วยลดจำนวนผู้ป่วยรายใหม่ อย่างไรก็ตามเมื่อเทียบอัตราการป่วยต่อจำนวนประชากร พบว่า ภูเก็ตสูงสุด คือ 33.9 ต่อแสนประชากร กรุงเทพฯ 21.6 ต่อแสนประชากร ที่ต้องแยกตัวออกนี้ก็เพื่อจะได้มีมาตรการแยกเฉพาะของจังหวัดที่มีความเสี่ยงสูงเช่น ภูเก็ต มีการชัดเจนที่ผู้ป่วยแล้วเอาคนอยู่ใกล้มาตรวจ ไปเก็บตรวจประมาณ 2,000 คนใน 1 วัน ตัวเลขจึงพุ่งพรวดมา เพราะไปทำการเอกซเรย์ทุกพื้นที่ ทำให้ไปเจอคนที่ติดเชื้อวิธีการเหล่านี้จะต้องเดินหม่าไปเรื่อย ๆ ที่ภูเก็ตเพื่อลดอันดับ 1 ลงมาได้ เพื่อพิจารณาจำนวนผู้ป่วยในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัดการกลับมาจากอินโดนีเซีย ส่งผลให้จำนวนผู้ป่วยในต่างจังหวัดเพิ่มขึ้นมาสูงมาก ส่วนจังหวัดที่มีผู้ป่วยรายแรก จากการวิเคราะห์ส่วนใหญ่เดินทางมาจากกลุ่มสนามมวย บางส่วนมาจากการเดินทางกลับจากต่างประเทศ

### ○ ลั่นไม่ช้อนตัวเลขคนป่วย

จากนั้น นพ.ทวีศิลป์ กล่าวว่า ที่กังวลกันว่าประเทศไทยตรวจน้อยเลยพบผู้ป่วยน้อยนั้นจากการประเมินตัวเลขทั่วโลกพบว่าถ้าเราเลือกตรวจในจุดที่มีความเสี่ยงจะได้ผลไม่ต่างกัน ยกตัวอย่าง อิตาลี มีการตรวจ 11,429 รายต่อประชากร 1 ล้านคน ซึ่งอิตาลีมีประชากร 60.5 ล้านคน ตรวจเจอ 18.65 เปอร์เซ็นต์ ขณะที่เกาหลีใต้มีการตรวจ 9,909 ราย ต่อประชากร 1 ล้านคน ตรวจเจอ 2.19 เปอร์เซ็นต์ เมื่อเทียบเคียงกับไทย เราตรวจ 1,079 รายต่อประชากร



# เตลิดพิวส์

ข่าวประจำวันพฤหัสบดีที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๓ หน้า ๑ (ต่อหน้า ๒)

1 ล้านคน ตรวจเจอ 2.88 เปอร์เซ็นต์ เรากับเกาหลีใต้ไม่ต่างกันถึงแม้ในห้องปฏิบัติการเราจะตรวจได้ 7 หมื่นกว่าคนแต่ก็ได้ผลใกล้เคียงกัน ส่วนที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับรหัสของตัวเลขว่าผู้คิดเชื้อโควิด-19 เป็นใช้หัวใจใหญ่หรือไม่ นั้น ยืนยันเราซ่อนตัวเลขไม่ได้เพราะแพทย์ผู้ตรวจรู้หากใช้เป็นอะไร ช่างคายทั้งตัวเอาใบบวปก็ไม่มีดื้อเพราะถ้าซ่อนผลเสียจะอยู่กับประชาชน ขอให้มั่นใจ

**○ เพิ่มห้องตรวจโรคทั่วไปไทย**

นพ.ทวีศิลป์ กล่าวอีกว่า ปัจจุบันเราจะเพิ่มห้องปฏิบัติการจากเดิมวันที่ 7 เม.ย. มี 80 ห้อง วันที่ 8 เม.ย. จะเปิดให้ได้ 110 ห้องทั่วประเทศ ส่วนที่ในต่างประเทศมีพัฒนาการตรวจ เช่น ไคโรฟโรซึ่งเอกชนบางแห่งทำแล้วโดยกระทรวงสาธารณสุขจะพัฒนาขึ้นมา ส่วนในช่วงเทศกาลสงกรานต์จะมีศูนย์เพิ่มเรื่องการจำหน่ายสุราหรือเมาไม่ขับหรือไม่ขับ เราอยู่ในช่วงโรคระบาด แคนนี่ก็สาเหตุแล้ว ส่วนด้านอื่น ๆ ขอให้ลดลง ซึ่งอยู่ที่แต่ละจังหวัดจะมีประกาศเรื่องของการห้ามจำหน่ายสุราหรือไม่แต่กระทรวงวัฒนธรรม ได้รณรงค์ไม่ให้ปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมสงกรานต์ปีนี้ไปก่อน

**○ เ่งกักโรคไม่ใช่เอาสบาย**

นพ.ทวีศิลป์ กล่าวด้วยว่า ในวันที่ 8 เม.ย. เวลา 15.30 น. จะมีคนไทยเดินทางกลับจากญี่ปุ่นมาถึงสนามบินสุวรรณภูมิ 32 คน ซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมการไว้ทุกอย่างแล้วเมื่อกลับมาต้องไปสถานที่ที่รัฐจัดให้เท่านั้น มีหลายคนไม่เขยอนนอนสองคนแต่เนื่องจากที่พักมีข้อจำกัด ท่านต้องอยู่ในข้อตกลงของเรา ไม่ใช่โรงแรมที่จะมาเลือกเตียงเดี่ยว เตียงคู่เตียงลิงโซซ์ ไม่ได้เพราะเป้าหมายของเรา คือการควบคุมโรคมากกว่าความสะดวกสบาย จึงต้องแลกกัน

**○ แจงปม ผอ.รพ.วชิระภูเก็ต**

นพ.สุภม กาญจนพิทยาย ปลัดกระทรวงสาธารณสุข กล่าวถึงกรณีการวิพากษ์วิจารณ์หลังคณะรัฐมนตรี (ครม.) แต่งตั้ง นพ.เฉลิมพงษ์ สุคนธ์ผล ผอ.รพ.วชิระภูเก็ต ดำรงตำแหน่ง นพ.ทรงคุณวุฒิ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) รพ.วชิระภูเก็ต สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต เป็นการโยกพื้นที่ ผอ.รพ.วชิระภูเก็ต เช่นการควบคุมป้องกันโรคโคโรนา 2019 (โควิด-19) ว่าขอยืนยันว่าการแต่งตั้งครั้งนี้ไม่ใช่การโยกย้ายเพราะเรื่องการควบคุมโรคโควิด-19 ในพื้นที่ แต่เป็นเรื่องที่ดำเนินการกับมาตั้งแต่ปี 25๕2 ซึ่ง นพ.เฉลิมพงษ์เป็นผู้ที่ร้องขอรับตำแหน่งเป็นความก้าวหน้า

ในการทำงานมากกว่า เพราะตำแหน่ง ผอ. เป็นข้าราชการระดับ 9 (ชื่อ) ส่วนตำแหน่งผู้ทรงคุณวุฒิเป็นชื่อ 10 และเมื่อสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) พิจารณาแล้วเห็นว่าไม่ผลงานโดดเด่น คุณสมบัติเหมาะสมจึงอนุมัติตามที่ขอ ยืนยันว่าช่วงนี้ไม่มีแต่งตั้งโยกย้ายใครทั้งสิ้นมีแต่จะร่วมกันควบคุมป้องกันโรคระบาดยกเว้นว่าใครจะมีปัญหาคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) หรือสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ซ้ำมูลความผิดถึงจะมีการย้าย

**○ จับฝ่าฝืนเคอร์ฟิวเพียง**

ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ตร.) พล.ต.ท.ดำรงศักดิ์ กิตติประภัสร์ ผู้ช่วย ผบ.ตร. กล่าวถึงผลจับกุมผู้ฝ่าฝืนเคอร์ฟิวตามประกาศ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ว่า ตั้งแต่วันที่ 6 เม.ย. ที่บังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังพบว่ามีจับกุมเพิ่มขึ้นวันละกว่า 1,000 ราย โดยในพื้นที่กรุงเทพฯ จับกุมกว่า 100 รายต่อวัน น้อยกว่าต่างจังหวัดโดยส่วนใหญ่เป็นกลุ่มเด็กวัยรุ่น และกลุ่มคนที่ไปงานเลี้ยงดื่มเหล้ารวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้องกับเสพยาเสพติดทำให้ขาดสติไม่รู้เวลา สำหรับผลปฏิบัติในคืนวันที่ 7 เม.ย. ต่อเนื่องเช้าวันที่ 8 เม.ย. ที่ผ่านมา ตรวจจับกุมคน 27,731 คน ตรวจค้นยานพาหนะ 20,977 คัน พบผู้ฝ่าฝืนออกนอกเคหาสถานและรวมกลุ่มชุมนุม ทั้งสิ้น 1,156 คน ดำเนินคดี 1,021 คน ตักเตือน 135 คน ผู้ถูกดำเนินคดีสูงสุดอยู่ในพื้นที่ บข.ภ.7 รวม 172 คน

**○ สปม.ตร.ออกข้อกำหนด**

พล.ต.ด.วีรพัฒน์ ศิวะแพทย์ ผบ.ท.กองแผนงานความมั่นคง มีบันทึกข้อความส่วนราชการที่ สปม.๕.๓1/๒๖ ลงวันที่ 7 เม.ย. 25๖3 ถึง ผบ.ตร.จตช.และ รอง ผบ.ตร.ผู้ช่วย ผบ.ตร. (บร4), (มก2) และ (มก3) ผบช. หรือตำแหน่งเทียบเท่า ผบ.ท.ในสังกัด สง.ผ.ตร. เรื่องแนวปฏิบัติสำหรับจากการประกาศ ข้อกำหนดควบคุมความในมาตรา ๙ แห่ง พ.ร.ก.ฉุกเฉิน (ฉบับที่ ๒) ตามหนังสือ กค. ด่วนที่สุด ที่ กค 040/ว.๘๕7 ลงวันที่ 3 เม.ย. ซึ่ง กค. แจ้งว่า จากผลการประชุม สมค. ในวันที่ 3 เม.ย. มติที่ประชุมเห็นชอบในหลักการให้คณะผู้แทนทางกระทรวงยุติธรรม และองค์การระหว่างประเทศประจำประเทศไทยได้รับการยกเว้นจากข้อกำหนดฯ (ฉบับที่ ๒) ตามพันธกรณีระหว่างประเทศในฐานะที่ประเทศไทยเป็นรัฐผู้รับมันฝ่ายเลขานุการที่ประเทศไทยเป็นรัฐผู้รับมันฝ่ายเลขานุการที่ควรปฏิบัติภารกิจในช่วงเวลาซึ่งห้ามบุคคล

ผู้แทนทางการทูต ที่ปฏิบัติหน้าที่หรือออกจากที่พักอาศัยเท่าที่จำเป็นโดยหากมีเหตุผลที่ต้องปฏิบัติภารกิจในช่วงเวลาดังกล่าวให้ตรวจสอบบัตรประจำตัวนักการทูตและต้องใช้หลักฐานที่ร้ายแรงเป็นเหตุสุดแต่จำเป็น

**○ ซึเหตุไม่เคอร์ฟิว 24 ชม.**

ที่ บก.ทบ. รายงานข่าวแจ้งว่า พล.อ.อภิรัชต์ คงสมพงษ์ ผบ.ท.ท.มอบหมายให้ พล.อ.ณัฐพล นาคพาณิชย์ รอง ผบ.ท.ท.เป็นประธานการประชุมศูนย์ปฏิบัติการกองทัพบก (สปท.ท.ท.) ผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ โดย พล.อ.ณัฐพล ระบุถึงข้อสั่งการของ พล.อ.อภิรัชต์ ว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ รมว. กล่าวใน ในฐานะประธาน สมค. จะไม่ประกาศห้ามออกนอกเคหาสถานตลอด 24 ชม. เนื่องจากเป็นห้วงบุคคล 4 ประเภท คือ 1. คนแก่ อยู่ตามลำพัง 2. คนป่วยติดเตียง 3. คนพิการ 4. คนหาเช้ากินค่ำ

**○ นายกฯ ตรวจเยี่ยมที่กักกัน**

เวลา 15.20 น. ที่โรงแรมภัทรา พระราม 9 พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ รมว. กล่าวในเช้าเยี่ยมผู้ปฏิบัติหน้าที่ ณ จุดกักกันเฝ้าระวังโรค โรงแรมดังกล่าว เพื่อตรวจเยี่ยมความเป็นอยู่ให้กำลังใจประชาชนที่เดินทางกลับจากต่างประเทศและต้องถูกกักกันตัวเพื่อดูอาการและเฝ้าระวังโรค ซึ่งทุกคนต่างยินดีให้ความร่วมมือและขอบคุณรัฐบาลที่ช่วยเหลือพร้อมดูแลเป็นอย่างดี โดย นายกฯ ได้ขอบคุณโรงแรมที่เสียสละและให้ความร่วมมือในการร่วมแก้ปัญหาซึ่งคนไทยต่างซาบซึ้งในน้ำใจที่มีต่อกันในสภาวะเช่นนี้ โอกาสนี้ได้สอบถามเจ้าหน้าที่ว่าการรับคนเข้ามาเป็นภาระเพิ่มขึ้นหรือไม่ และยอมรับว่ามีบางอย่างที่เป็นปัญหาที่ต้องแก้ไขสถานการณ์กันไปเรื่อย ๆ รวมถึงสอบถามว่ากังวลหรือไม่ว่าจะมีปัญหาในวันข้างหน้าในการใช้โรงแรมมาเป็นสถานกักกันโรค ซึ่งตัวแทนของโรงแรมตอบกลับว่า ได้หรือร่วมกับสาธารณสุขในการทำความสะอาดเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ขณะที่ทีมแพทย์ได้รายงานว่าการกักตัวอยู่รวมกันทำให้เกิดการติดเชื้อระหว่างกันได้ โดยมีผู้กักกันโรครายหนึ่งระบุว่าหากคิดเชื้อเพื่อรัฐบาล และคาดว่าจะรับมือไม่ไหว ดังนั้นจะให้กระจายในห้องละ 1 คน เพื่อป้องกันการติดเชื้อ สำหรับการเดินทางมานี้ ไม่มีการแจ้งกำหนดการล่วงหน้าโดยนายกฯ ต้องจากรมการตัดสินใจและรับทราบปัญหาด้วยตนเอง เพื่อนำไปหารือในการประชุม สมค. วันพรุ่งนี้

**□ อ่านต่อหน้า 11**

# เดลินิวส์

ข่าวประจำวันพลุ่สบัติที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๓ หน้าที่ ๑ (ต่อหน้า ๑๑)

## โควิด

□ ต่อจากหน้า 2

### ○ สธ.รับมอบกรมธรรม์ผู้โรค

อีกด้าน ที่กระทรวงสาธารณสุข นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรรมว.สาธารณสุข รับมอบสิ่งของบริจาคเพื่อสนับสนุนการทำงานควบคุมป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ประกอบด้วย 1.กรมธรรม์ ประกันสุขภาพ 100,000 ฉบับ จาก บริษัท ทีพีประกันภัย จำกัด (มหาชน) เพื่อให้กับบุคลากรสาธารณสุขที่ทำงานควบคุมป้องกันโรค 2.รับมอบอาหารกล่องจาก บริษัท ส.ขอนแก่นฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) มูลค่ารวมกว่า 100,000 บาท และ 3.รับมอบรถ จยย. ยามาฮ่า 100 คัน จากบริษัท ไทยยามาฮ่า มอเตอร์ จำกัด จากนั้น นายอนุทินพร้อมคณะผู้บริหารได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจกับบุคลากรทางการแพทย์ที่รพ.จุฬาลงกรณ์ ซึ่งเป็น 1 ใน 3 โรงเรียนแพทย์ที่มีผู้ป่วยโควิด-19 เข้ารับการรักษาจำนวนมาก

### ○ “ดี๊ดี้” ร้องเพลงรณรงค์

วันเดียวกัน นายสาธิต ปิตุเตชะ รรมว.สาธารณสุข พร้อมด้วยภริยาชื่อ “ดี๊ดี้” ร่วมกันขับร้องเพลง “อยู่กับบ้าน” ซึ่งเนื้อหาของเพลงจะบอกเล่าเรื่องราวว่าความท่งกัน ใจว่าไม่รัก ทั้งนี้ เพื่อรณรงค์ให้ทุกคนอยู่บ้าน และมีระยะห่างลดความใกล้ชิด ไม่เพิ่มโรค โดยเฉพาะผู้สูงอายุ อีกทั้งใกล้เทศกาลสงกรานต์จึงอยากให้ทุกคนอยู่บ้านอย่างเข้าใจ ปลอดภัยจากโควิด-19 ดี๊ดี้ ชิโร่ กล่าวว่า เร็ว ๆ นี้จะมีเปิดตัวเพลงดังกล่าวและหากมีส่งต่อเพลงตามโซเชียลต่าง ๆ โดยส่งต่อ 1 ครั้ง จะมีมูลค่า 10 บาท คนที่แชร์หรือส่งต่อไม่เสียค่าใช้จ่ายแต่จะนำเงินของตัวเอง 3 แสนบาท ส่งมอบให้กับ รพ.ศิริราช และ อีกจำนวนหนึ่งจากยอดแชร์ไปจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ผลิตโดย สจล. ไปมอบให้กับสถานพยาบาลต่อไป

### ○ กลต.อนุมัติเงินงวดแรก

นายสุภกร ตันเชลสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกากระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) กล่าวภายหลังประชุมบอร์ด กสทช.ว่าที่ประชุมมีมติอนุมัติเงินสนับสนุนสถานพยาบาลของรัฐ และ รพ.ภาคสนามของรัฐต่อผู้สถานการณ์ไวรัสโควิด-19 จากเงินกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ (กทปส.) และเงินงบประมาณรายจ่ายของสำนักงาน กสทช. ประจำปี 2563 รอบแรก 41 แห่ง วงเงิน 344.647 ล้านบาท แบ่งเป็นเงินกองทุน กทปส. 12 แห่ง 255.999 ล้านบาท และเงิน กสทช. 29 แห่ง วงเงิน 88.648 ล้านบาท นอกจากนี้ กสทช.ได้อนุมัติกรอบวงเงินเพิ่มเติมอีกเป็น 1,294.98 ล้านบาท ซึ่งขณะนี้อยู่รอดการขอรับการสนับสนุนจนถึงวันที่ 7 เม.ย. 2563 มีทั้งสิ้น 273 แห่งกรอบวงเงิน 1,972 ล้านบาท

### ○ กต.แจกข้าว-หน้ากาก

เฟซบุ๊กกระทรวงการต่างประเทศ เปิดเผยว่า สถานกงสุลใหญ่ไทย ณ นครซิดนีย์ ประเทศออสเตรเลีย นำโดย นายจักรกฤติ กระจายวงศ์ กงสุลใหญ่ไทย ได้มอบข้าวสาร 1.5 ตัน และข้าวกล่อง เพื่อช่วยเหลือและสร้างขวัญกำลังใจให้แก่คนไทยที่ได้รับผลกระทบจากเชื้อไวรัสโควิด-19 ผ่านร้านอาหารและตัวแทนชุมชนไทยในรัฐนิวเซาท์เวลส์ โดยดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่วันที่ 27 มี.ค.และกระจายไปในพื้นที่ต่าง ๆ ของรัฐนิวเซาท์เวลส์ด้วย ขณะที่สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงปราก สาธารณรัฐเช็ก ได้แจกจ่ายหน้ากากผ้าแก่คนไทยใน

สาธารณรัฐเช็กทั้งที่กรุงปรากและเมืองอื่น ๆ รวม 500 ชิ้น โดยหน้ากักนำดังกล่าวจัดซื้อจากทัชชสถานหญิงกลาง ประเทศไทย และเปิดให้คนไทยในสาธารณรัฐเช็กลงทะเบียนเพื่อรับหน้ากักนำดังกล่าว

### ○ เปิดเว็บประเมินผู้ติดเชื้อ

พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าฯ กทม. กล่าวว่า เพื่อเป็นการควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 จึงได้จัดทำเว็บไซต์ BKKcovid-19 (<http://bkkcovid19.bangkok.go.th>) สำหรับการตรวจคัดกรองเบื้องต้นเพื่อเป็นการประเมินผู้ติดเชื้อโควิด-19 ซึ่งต้องแยกกักขัง เฝ้าระวัง สังเกตอาการและผู้ที่ปลอดภัยโดยจะจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลผ่านการทำแบบสอบถามประเมินเบื้องต้น ถ้าพบว่าอยู่ในกลุ่มเสี่ยงทางศูนย์เอราวัณ จะดำเนินการติดต่อผู้ที่มีความเสี่ยงติดเชื้อโควิด-19 โดยตรงเพื่อดำเนินการรักษาต่อไป ซึ่งหลังจากที่ได้เปิดตัวไปมีประชาชนเข้ามาใช้บริการมากถึงกว่า 18,000 คน

### ○ รพท.ปิดโรงงานมักกะสัน

นายวราวุธ มาลา รักษาการผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) เปิดเผยถึงกรณีที่พักงาน รพท.ซึ่งเป็นช่างซ่อมมีมีระดับ 6 ถึงกักฝ่ายซ่อมส่วนล่าง รกดิเซลราง ปฏิบัติหน้าที่ในโรงงานมักกะสัน มีผลการตรวจยืนยันจากแพทย์ว่าติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ว่าขณะนี้ได้สั่งการให้ปิดโรงงานมักกะสันชั่วคราว พร้อมทั้งสั่งการให้พนักงาน รพท.ประมาณ 9 คน ส่วนใหญ่เป็นช่างซ่อม ซึ่งอยู่ใกล้ชิดกับพนักงานที่ติดเชื้อโควิด-19 กักตัวเป็นเวลา 14 วัน และไปตรวจหาเชื้อโควิด-19 แล้ว โดยในวันที่ 9 เม.ย. รพท.จะลงพื้นที่ร่วมกับกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) เพื่อสอบสวนโรคร่วมกันใกล้ชิด อย่างไรก็ตามหลังจากทราบข่าวพนักงานติดเชื้อโควิด-19 ได้ดำเนินการทำความสะอาดฆ่าเชื้อทั้งบริเวณโรงงานมักกะสัน และบ้านพักทันที

### ○ ตั้งปลัดคมนาคมร่วมผู้โรค

รายงานข่าวจากกระทรวงคมนาคม แจ้งว่า พล.อ.ประยุทธ์ นายกรัฐมนตรี และ รรมว.กลาโหม ลงนามในคำสั่งนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งหัวหน้าผู้รับผิดชอบ และพนักงานเจ้าหน้าที่ในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินเพิ่มเติม เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ของส่วนราชการในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินให้สามารถยุติลงได้อย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ โดยให้ปลัดกระทรวงคมนาคม เป็นหัวหน้าผู้รับผิดชอบในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกรมคมนาคมและกรขนส่งทั่วราชอาณาจักร มีผลตั้งแต่วันที่ขึ้นต้นไป

### ○ อนุญาตต่างด้าวอยู่ในไทย

ช่วงคำ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรรมว.กลาโหม ลงนามร่วมกับ พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รรมว.มหาดไทย ออกประกาศกระทรวงมหาดไทย ลงวันที่ 7 เม.ย. เรื่องการอนุญาตให้คนต่างด้าวบางจำพวกอยู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษ ระบุว่า 1.คนต่างด้าวตามมาตรา 48 แห่ง พ.ร.บ.คนเข้าเมืองฯ และได้ทำหลักฐาน ตามมาตรา 50 แห่ง พ.ร.บ.คนเข้าเมืองฯ ให้ขยายระยะเวลาการเดินทางกลับเข้ามาในราชอาณาจักรเกินกว่าหนึ่งปี 2.คนต่างด้าวซึ่งได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวตามประเภทการตรวจลงตรา ซึ่งกำหนดระยะเวลาอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรจะสิ้นสุด ตั้งแต่วันที่ 26 มี.ค.เป็นต้นไป (1) ให้ขยายระยะเวลาอนุญาตตามมาตรา 35 แห่ง พ.ร.บ.คนเข้าเมืองฯ (2)

# เดลินิวส์

ข่าวประจำวันพฤหัสบดีที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๓ หน้าที่ ๑ (ต่อหน้า ๑๑)

ให้ขยายระยะเวลาการแจ้งที่พักอาศัยตาม มาตรา 37 (5) แห่ง พ.ร.บ.คนเข้าเมืองฯ (3) เมื่อสถานการณ์ที่คล้ายเข้าสู่ภาวะปกติให้ ดำเนินการตามมาตรา 35 มาตรา 37 (5) แห่ง พ.ร.บ.คนเข้าเมือง 3.คนต่างด้าวซึ่งได้รับ อนุญาตให้เข้ามาอยู่ในราชอาณาจักรโดยเป็นผู้ ถือบัตรผ่านแดนตามมาตรา 13 (2) แห่ง พ.ร.บ.คนเข้าเมืองฯ (1) ให้ขยายระยะเวลา การอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรไปพลางก่อน ตั้งแต่วันที่ 23 มี.ค. ตามระยะเวลาการปิดด่าน ชายแดน (2) ให้คนต่างด้าวเดินทางกลับออก นอกราชอาณาจักรภายใน 2 วัน นับแต่เปิดด่าน ชายแดนตามปกติ

## ○ ส่งกลุ่มดาวหรีกษาค้าว

ที่ จ.สงขลา กรณีตรวจพบชาวไทย มุสลิมที่เดินทางไป “ดาวหรี” และร่วมชุมนุม ทางศาสนาอิสลามที่เกาะสุลเวลี ประเทศ อินโดนีเซีย ก่อนโดยสารเครื่องบินสายการ บินไลออนแอร์ กลับจากประเทศอินโดนีเซีย มาลงที่ จ.สงขลา แล้วตรวจพบเชื้อโควิด-19 นั้น นายจรัสวัฒน์ เกตุทอง เอกอัครราชทูต

กล่าวว่า เจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัดได้นำตัวผู้ ที่ติดเชื้อ ส่งไปรักษาต่อที่ศูนย์กักตัวผู้ติดเชื้อ โควิด-19 จ.สงขลา รพ.หาดใหญ่-นาหม่อม แล้ว ซึ่งเป็น รพ.ถาวรรองรับผู้ป่วยโควิด-19 ที่ไม่มีภาวะแทรกซ้อนโดยเฉพาะ เช่นเดียวกับ จ.สตูล นายวีรวัฒน์ เพ็งจันทร์ ผวจ.สตูล แถลงว่า กรณีกลุ่มดาวหรี 26 คน จากประเทศ อินโดนีเซีย มีผู้เข้าข่ายอาการ 20 คน นำเชื้อไป ส่งตรวจ ผลออกมาพบว่า มีผู้ติดเชื้อยืนยัน 15 คน มีหนึ่งในผู้ติดเชื้ออายุ 74 ปี สำหรับข้อมูล ตัวเลข 16 ราย คนที่มีส่งต่อข้อมูล เป็นตัวเลข คลาดเคลื่อนจากการคัดกรอง

## ○ ป่วยอีก 14 รายในภูเก็ต

ที่ จ.ภูเก็ต ผู้สื่อข่าวรายงานว่า คณะ กรรมการโรคติดต่อจังหวัดภูเก็ตแจ้งว่า ตรวจ พบผู้ป่วยโควิด-19 จนถึงขณะนี้แล้ว 140 ราย เป็นรายใหม่ถึง 14 ราย รักษาหายกลับบ้าน 42 ราย กำลังรักษาพยาบาลอยู่ 97 ราย ในจำนวน นี้อาการรุนแรง 3 ราย ผู้มีอาการเข้าเกณฑ์เฝ้า ระวังสะสมทั้งหมด 1,846 ราย สำหรับผู้ป่วย รายใหม่ทั้ง 14 ราย ประกอบด้วย 1.หญิงชาว รัสเซีย อายุ 24 ปี เป็นนักท่องเที่ยวนในพื้นที่ ต.ป่าตอง มีประวัติไปสถานบันเทิงบริเวณซอย บางลา ต.ป่าตอง อ.กะทู้ 2. ชายไทย อายุ 28 ปี พนักงานโหลดสัมภาระสนามบินนานาชาติ ภูเก็ต 3.หญิงไทย อายุ 31 ปี อาชีพพนักงาน สถานบันเทิงบริเวณซอยบางลา 4.หญิงไทย อายุ 28 ปี อาชีพพนักงานนวด ในพื้นที่ ต.ป่าตอง อ.กะทู้ 5.หญิงไทย อายุ 42 ปี อาชีพพนักงาน นวด ในพื้นที่ ต.ป่าตอง อ.กะทู้ 6.หญิงไทย อายุ 37 ปี อาชีพพนักงานนวด ในพื้นที่ ต.ป่าตอง อ.กะทู้ 7.หญิงไทย อายุ 64 ปี อาชีพพนักงาน นวดในพื้นที่ ต.ป่าตอง อ.กะทู้ 8.หญิงไทย อายุ 36 ปี อาชีพพนักงานเก็บเงินสถานบันเทิง บริเวณซอยบางลา 9.หญิงไทย อายุ 23 ปี อาชีพ แม่บ้านโรงแรมในพื้นที่ ต.ป่าตอง อ.กะทู้ 10.หญิงไทย อายุ 40 ปี อาชีพแม่บ้านสถาน บันเทิงบริเวณซอยบางลา 11. ชายไทย อายุ 41 ปี พนักงานเสิร์ฟร้านอาหารอิตาลีใน ต.ป่าตอง อ.กะทู้ 12. หญิงไทย อายุ 24 ปี อาชีพพนักงาน สถานบันเทิงบริเวณซอยบางลา 13.หญิงไทย อายุ 28 ปี อาชีพบริการ มีประวัติไปเที่ยวสถาน บันเทิงบริเวณ ซอยบางลาและ 14. หญิงไทย อายุ 34 ปี อาชีพบริการ มีประวัติไปเที่ยวสถาน บันเทิงบริเวณ ซอยบางลา

## ○ ปิดคานีเอกซเรย์พื้นที่

ที่ จ.ปัตตานี เพื่อป้องกันการแพร่ระบาด

ของเชื้อไวรัสโควิด-19 นายไกรสร วิศิษฎ์วงศ์ ผวจ.ปัตตานี มีคำสั่งให้เอกซเรย์เพิ่มเติม 3 กลุ่ม ใน อ.ยะรัง ประกอบด้วย 1.คนที่กลับมาจาก มาเลเซียโดยไม่ผ่านช่องทางกักตัวสายบุรี และศูนย์คัดกรอง สนาม อจ.ปัตตานี 2.คน อ.ยะรัง ที่เข้าร่วมกิจกรรมฮาลาเกาะห์ (ทำ กิจกรรมศาสนาในกลุ่มย่อย) บ้านพงยามู อ.บันนังสตา ระหว่างวันที่ 11-13 มี.ค. และ 3.คนยั้งที่ร่วมกิจกรรมมัสสุรอ(กิจกรรมศาสนา เฉพาะผู้หญิง) อาคาร 4 ชั้น มัสกิตยะลา จ.ยะลา ระหว่างวันที่ 22-26 มี.ค. ทั้ง 3 กลุ่ม มีจำนวน มากกว่า 30 ราย ขอให้รายงานตัวต่อเจ้าหน้าที่ สาธารณสุขหรือกำนัน หรือผู้ใหญ่บ้าน ในพื้นที่ โดยด่วน เช่นเดียวกับ อ.ทุ่งยางแดง ให้ตรวจ สอบผู้ที่ประกอบกิจกรรมทางศาสนา ที่มีสถิต บ้านโต๊ะซูด หมู่ 6 ต.พิเทน อ.ทุ่งยางแดง ระหว่างวันที่ 25-29 มี.ค. ส่วนสถานการณ์การ แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ใน จ.ปัตตานี พบว่า มียอดผู้ติดเชื้อสะสมเป็น 55 ราย เพิ่มจาก เดิม 7 ราย ทั้งหมดเป็นกลุ่มที่เดินทางไป “ดาวหรี” ที่ประเทศอินโดนีเซีย

# เดลินิวส์

ข่าวประจำวันพฤหัสบดีที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๓ หน้าที่ ๑ (ต่อหน้า ๑๑)

มากกว่า 30 ราย ขอให้รายงานตัวต่อเจ้าหน้าที่สาธารณสุขหรือกักกัน หรือผู้ใหญ่บ้าน ในพื้นที่ โดยด่วน เช่นเดียวกับ อ.ทุ่งยางแดง ให้ตรวจ สอนผู้ที่ประกอบกิจกรรมทางศาสนา ที่มีสถิต บ้านโค๊ะซูด หมู่ 6 ต.พิเทน อ.ทุ่งยางแดง ระหว่างวันที่ 25-29 มี.ค. ส่วนสถานการณ์การ แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ใน จ.ปัตตานี พบว่า มียอดผู้ติดเชื้อสะสมเป็น 55 ราย เพิ่มจาก เดิม 7 ราย ทั้งหมดเป็นกลุ่มที่เดินทางไป “ดาวะห์” ที่ประเทศอินโดนีเซีย

## ○ โผล่อีกหนึ่งกักตัวจาก รพ.

ที่ จ.ชุมพร นายชิตชัย บุญรุ่ง เจ้าหน้าที่ รพ.หลังสวน เข้าพบ ร.ต.อ.ชำนาญ คงทอง รอง สว.(สอบสวน) สภ.หลังสวน เพื่อแจ้งให้ติดตาม ตัวชายวัย 24 ปี ชาว จ.ปัตตานี ซึ่งเป็นผู้เฝ้าระวัง โควิด-19 ได้หลบหนีออกจาก รพ.ไป เพื่อให้ เร่งติดตามมากักตัว 14 วัน ตำรวจจึงรีบนำกำลัง ค้นหา กระทั่งพบตัวผู้นอนอยู่ที่ร้านซ่อมรถจักรยาน ใน ตลาดอวยชัย 2 ซ้ำตลาดสดเทศบาลหลังสวนจึง ควบคุมตัวดำเนินคดีฐานกระทำความผิด พ.ร.บ. ควบคุมโรคติดต่อฯ โดยฝ่าฝืนคำสั่งของเจ้า พนักงาน (แพทย์) ให้กักกันตัว 14 วัน เนื่องจาก ชายรายนี้เป็นไข้สูง และสอบสวนพบว่า เป็น บุคคลจากพื้นที่เสี่ยง เดินทางมาจาก จ.ปัตตานี จึง นำตัวมาสอบสวนโรคและทำการรักษา และล่าสุด เมื่อวันที่ 7 เม.ย. ผลสอบสวนโรคออกมาไม่พบ ติดเชื้อโควิด-19 เป็นเพียงไข้หวัดใหญ่ธรรมดา จึงย้ายออกมานอนรักษาตัวในห้องผู้ป่วยรวมเพื่อ กักกันตัว แต่มาหลบหนีออกจาก รพ.ก่อน

## ○ ระยองรักษาผู้ป่วยหายครบ

ที่ จ.ระยอง นพ.ไชยสิทธิ์ เทพชาตรี ผอ.รพ.ระยอง กล่าวว่ ขณะนี้ทาง รพ.ระยอง รักษาผู้ติดเชื้อโควิด-19 รวม 5 ราย จนหายเป็น ปกติ ไม่พบเชื้อโควิด-19 อีกแล้วซึ่งใน จ.ระยอง พบผู้ติดเชื้อทั้งหมด 6 ราย รายที่ 6 เป็นทารก อายุ 1 เดือนได้ส่งไปรักษาตัวที่สถาบันบำราศ นราทร คุรุเทพฯ จึงเท่ากับขณะนี้ จ.ระยอง ไม่มีผู้ป่วยโควิด-19 แล้ว จะเหลือเพียงผู้ที่เข้า เกณฑ์เฝ้าระวังเท่านั้นสำหรับผู้ป่วยทั้ง 5 ราย จะ เฝ้าระวังจนครบกำหนด 14 วันเพื่อป้องกันแพร่ ระบาดโรคต่อไป

## ○ สุพรรณฯ หนึ่งติดเชื้อเพิ่ม

ที่ จ.สุพรรณบุรี ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ยังมีผู้ติดเชื้อเพิ่ม 5 ราย แต่พบว่าไม่มีผู้ป่วย โควิด-19 กลับจากประเทศอังกฤษ เป็นผู้ป่วย ขึ้นชั้นจาก จ.นครปฐม แคว้นเวียนเข้ามาใน สุพรรณบุรีหลายพื้นที่ จากโซเชียล ระบุว่า เป็นชายไทย อายุ 48 ปี อยู่หมู่ 1 ต.มะขามล้ม อ.บางปลาร้า จ.สุพรรณบุรี รักษาอยู่ รพ.ของ รัฐแห่งหนึ่ง ใน จ.นครปฐม โดยวันที่ 24-25 มี.ค. เดินทางกลับจากประเทศอังกฤษ ถึงบ้าน พักที่ อ.สามพราน จ.นครปฐม วันที่ 26 มี.ค. เดินทางไปที่บ้านญาติ ต.บางพลับ อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี และกลับบ้านพักที่หมู่ 1 ต.มะขาม ล้ม อ.บางปลาร้า วันที่ 27 มี.ค. นำรถไปซ่อม ในหมู่บ้าน วันที่ 27 มี.ค.-6 เม.ย. วันที่ 7 เม.ย. พบแพทย์ รพ.เอกชนแห่งหนึ่ง ใน จ.นครปฐม

และส่งตัวเข้ารับ รพ. ใน จ.นครปฐม ทั้งนี้ นายนิมิต วันไชยธนวงศ์ ผวจ.สุพรรณบุรี เตรียมนำทีมลงพื้นที่เฝ้าระวังทั้ง จ.สุพรรณบุรี เพื่อตรวจสอบอย่างละเอียดว่ามีใครเดินทาง มาจากต่างประเทศแล้วไม่ยอมกักตัวหรือไม่ ซึ่ง จะต้องถูกดำเนินคดีตาม พ.ร.บ.ควบคุมโรค นอกจากนี้ยังสั่งสอนวินัยผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ไม่ รายงานให้เจ้าหน้าที่ทราบหลังมีคนกลับมาจาก ต่างประเทศ มาจากจังหวัดต่าง ๆ แล้วยังไป ร่วมวงดื่มสุรากับผู้ป่วยที่กลับจากต่างประเทศ อังฤษรายนี้อีกด้วย

## ○ ผู้นำอังกฤษอาการทรงตัว

ส่วนสถานการณ์ในต่างประเทศสำนัก ข่าวต่างประเทศรายงานว่า ทำเนียบนายกรัฐมนตรีสหราชอาณาจักรออกแถลงการณ์เมื่อ วันอังคารเกี่ยวกับอาการป่วยด้วยโรคโควิด-19 ของนายกรัฐมนตรี บอริส จอห์นสัน ซึ่งเข้ารับ การรักษาตัวที่หออภิบาลผู้ป่วยหนักหรือห้อง ไอซียู ของ รพ.เซนต์ โทมัส ในกรุงลอนดอน ว่า จอห์นสันยังคงต้องได้รับออกซิเจนเพิ่มเติมแต่ สามารถหายใจได้เองแล้ว อาการโดยรวมถือว่า “ทรงตัว” และทุกฝ่ายเชื่อว่าผู้นำวัย 55 ปีจะ หายดีในอีกไม่นานนี้

## ○ อู่ยื่นยุติมาตรการล็อกดาวน์

ส่วนที่ประเทศจีน ชาวเมืองอู่ฮั่น สามารถเดินทางออกจากพื้นที่ได้เป็นครั้งแรกใน รอบนานกว่า 2 เดือน เมื่อมาตรการปิดเมืองอัน เข้มงวดยุติอย่างเป็นทางการหลังสถานการณ์ ระบาดเริ่มคลี่คลาย แต่ทุกฝ่ายยังคงเฝ้าระวัง ในระดับสูง โดยขบวนรถไฟเที่ยวแรกเดินทาง ออกจากสถานีอื่นในช่วง เวลา 00.50 น. ตามเวลาท้องถิ่น (23.50 น. วันอังคารตามเวลา ในไทย) มีปลายทางคือเมืองเซียงหยาง ขณะที่ ตันกั๋วชิว หัวหน้า รัฐบาลโดยอ้อมเป็นข้อมูลจาก การรถไฟของเมืองอู่ฮั่นว่าเฉพาะในวันพุธจะมี ประชาชนเดินทางออกจากเมืองประมาณ 55,000 คน โดยประเมินจากจำนวนบัตรโดยสาร ขาออกที่มีการจองไว้ อย่างไรก็ตามมีรายงานว่า ผู้คนจำนวนไม่น้อยยังคงหวั่นเกรงที่จะเดินทาง และเทศบาลเมืองอู่ฮั่นขอความร่วมมือให้การ เดินทางในระยะนี้ “เมื่อมีกิจกรรมจำเป็นจนหลีกเลี่ยงไม่ได้” และเรื่องก็ควรวางแผนไว้ล่วงหน้า ยังคงตั้งตระหนักรู้ต่อไปประชาชนซึ่งประสงค์ เดินทางผ่านด่าน ต้องแสดง “รหัสสีเขียว” หรือ เอกสารยืนยันการมีสุขภาพดี และมีเหตุผลอัน สมควรเท่านั้น

# มติชน

หนังสือพิมพ์คุณภาพ เพื่อคุณภาพของประเทศ

ข่าวประจำวันพฤหัสบดีที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๓ หน้าที่ ๑

## ลือภัยความ 'พัตยา' วันนี้

พิษโควิดฟุ้ง-เข้มเข้าเมือง  
'ภูเก็ต' ซ้ำเป่าหาเชื้อทั่วจว.  
ตรวจ 'กลุ่มเสี่ยง' ถึงบ้าน  
กาญจน์-ราชบุรี ไร้ป่วยอีก  
ผู้ว่าฯ ชลบุรี สกัดโควิดลามหนัก สั่งปิดเมืองพัตยา  
ตั้ง 5 จุดคุมเข้มเข้า-ออก เริ่มวันนี้ เมืองกาญจน์-  
ราชบุรี ไร้ผู้ป่วยใหม่ ยอดสะสมเริ่มทรงตัว 'ขอนแก่น'  
สั่งปิดหมู่บ้านปลอดเชื้อสกัดไวรัสเข้าพื้นที่  
(อ่านต่อหน้า 7)

# มติชน

หนังสือพิมพ์คุณภาพ เนื้อหาคุณภาพของประเทศ

ข่าวประจำวันพลุห้สบดีที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๓ หน้าที่ ๑ (ต่อหน้า ๗)

## ต่อจากหน้า 1

### ล็อกดาวน์

#### ลำปางติดเชื้อโควิดเพิ่มอีก 1

เมื่อวันที่ 8 เมษายน สถานการณ์แพร่ระบาดเชื้อโควิด-19 หลายจังหวัดเริ่มมีสัญญาณดี ยอดผู้ป่วยสะสมเริ่มทรงตัวหรือเพิ่มขึ้นต่ำกว่าช่วงที่ผ่านมา ขณะที่มาตรการคัดกรองเฝ้าระวัง ยังคงดำเนินไปอย่างเข้มงวด อาทิ จ.ลำปาง นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัด ประกาศแจ้งยอดผู้ป่วยที่ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอีก 1 ราย เป็นชาย อายุ 36 ปี โดยเป็นผู้ที่ถูกกักตัว เนื่องจากเป็นญาติที่มีประวัติสัมผัสกับผู้ป่วยกลุ่มเดิม 3 รายแรกในหมู่บ้านดง ต.หลวงใต้ อ.งาว จ.ลำปาง โดยชายคนดังกล่าวหลังถูกกักตัวเฝ้าระวังอาการเข้าสู่วันที่ 5 เกิดมีไข้จึงตรวจหาเชื้อและผลออกมาเป็นบวก ยืนยันการติดเชื้อ

ขณะนี้ จ.ลำปาง มียอดผู้ติดเชื้อสะสมรวม 4 ราย แบ่งเป็นหญิง 3 รายแรก และชาย 1 ราย ทั้งหมดเป็นครอบครัวอยู่ในบ้านเดียวกัน ส่วนบุคคลในครอบครัวดังกล่าวที่ยังกักตัวเพื่อเฝ้าระวังอาการอีก 7 คน และยังไม่พบการติดเชื้อ

#### ขอนแก่นเลิกปิดหมู่บ้านปลอดเชื้อ

จ.ขอนแก่น นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดฯ เปิดเผยว่า มีการหารือกับทั้ง 26 อำเภอ ในพื้นที่ จ.ขอนแก่น เกี่ยวกับมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาด โดยการปิดหมู่บ้านที่ไม่มีผู้ป่วยหรือไม่มีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ซึ่งจากการตรวจสอบพบว่า มีหลายหมู่บ้านที่ขณะนี้ไม่มีผู้ป่วยหรือผู้ติดเชื้อโควิด-19 ซึ่งทางจังหวัดกำลังรอการรายงานตัวเลขอย่างเป็นทางการจากแต่ละอำเภอ เพื่อเสนอให้ปิดหมู่บ้านดังกล่าว และยกให้เป็นหมู่บ้านสีขาวหรือหมู่บ้านปลอดเชื้อ โดยจะนำแนวคิดนี้ไปทำประชาคมสอบถามความคิดเห็นชาวบ้านแต่ละหมู่บ้านว่าเห็นด้วยหรือไม่

นายสมศักดิ์กล่าวว่า หากหมู่บ้านใดเห็นด้วยกับมาตรการนี้ ก็จะต้องปฏิบัติตามมาตรการอย่างเข้มงวด คือห้ามไม่ให้บุคคลภายนอกเข้าไปในชุมชน และไม่ให้คนในชุมชนออกไปภายนอก เพื่อลดความเสี่ยง แต่ละหมู่บ้านจะต้องมีการตั้งด่านตรวจคัดกรองบุคคลที่จะเข้าออกตลอด 24 ชั่วโมง จนกว่าสถานการณ์จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติ โดยทางราชการจะสนับสนุนวัสดุ อุปกรณ์ และสิ่งของที่ใช้ในการป้องกันตนเอง

#### นครพนม-กาญจนบุรีป่วยใหม่

ที่ห้องศูนย์ปฏิบัติการ ศาลากลาง จ.นครพนม นายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธานการประชุมสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 ในพื้นที่พบว่า ผู้ป่วยโควิด-19 รายใหม่เป็นศูนย์ มียอดผู้ป่วยสะสม 1 ราย ผู้ป่วยเข้าเกณฑ์

สอบสวนโรครายใหม่ 1 ราย โดยมียอดสะสม 51 ราย สิ้นสุดการติดตาม 36 ราย ผลตรวจยืนยัน 1 ราย ไม่พบเชื้อ 57 ราย รอผลตรวจ 3 ราย

ที่สำนักงานสาธารณสุข จ.กาญจนบุรี มีการรายงานสถานการณ์โควิด-19 ว่ามีผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 สะสมจำนวน 8 ราย เป็นตัวเลขที่นานกว่า 1 สัปดาห์ ขณะนี้รักษาหายแล้ว 3 ราย ยังเหลือการรักษาตัวโรงพยาบาล 5 ราย

ทั้งนี้ ในส่วนข้อมูลที่กรมควบคุมโรคระบุว่า จ.กาญจนบุรี มีผู้ติดเชื้อ 10 ราย และมีข้อมูลว่าพบผู้ติดเชื้อเมื่อวันที่ 2 เมษายนนั้น สำนักงานสาธารณสุข จ.กาญจนบุรี ซึ่งแจ้งว่าได้มีการตรวจสอบและแจ้งให้ปรับข้อมูลแล้ว ขอให้ใช้ฐานข้อมูลของสำนักงานสาธารณสุข จ.กาญจนบุรี ยืนยันพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 สะสม 8 ราย

#### ราชบุรีติดเชื้อเพิ่มเท่ากับศูนย์

จ.ราชบุรี นายชยาวุธ จันทร ผู้ว่าราชการจังหวัดฯ เปิดเผยถึงสถานการณ์ของการแพร่ระบาดเชื้อโควิด-19 ว่าขณะนี้ราชบุรียังไม่มีผู้ป่วยรายใหม่ผ่านมาระมาณ 12 วันแล้ว ถือเป็นสัญญาณที่ดี เป็นผลจากการดำเนินมาตรการที่เข้มงวด ทำให้สามารถควบคุมสถานการณ์ได้ เป็นเพราะจิตสำนึกสาธารณะของชาวราชบุรีที่ให้ความร่วมมือ ทุกครั้งที่สิ่งปิดพื้นที่จะดูความคุ้มค่าและเปรียบเทียบกับจังหวัดข้างเคียง เพราะหากผ่อนปรนเกินไป ประชาชนพื้นที่ข้างเคียงจะทะลักเข้ามาและจะเพิ่มความเสี่ยงมากขึ้น

"บางอย่างที่จังหวัดข้างเคียงปิด แต่ราชบุรีไม่ปิดก็มีอยู่ แล้วแต่พื้นที่ จังหวัดดูอย่างรอบคอบที่สุด เมื่อสถานการณ์คลี่คลายได้ก็พร้อมที่จะยกเลิกคำสั่งปิดพื้นที่ แต่ก็ยังมีผู้ฝ่าฝืนอยู่บ้างโดยเฉพาะมาตรการเคอร์ฟิว จึงอยากให้ประชาชนตระหนักและปฏิบัติตามคำสั่งประกาศของจังหวัดด้วย" นายชยาวุธกล่าว

สำหรับสถานการณ์ผู้ติดเชื้อในจังหวัด ล่าสุดมีผู้ป่วยเข้าเกณฑ์สอบสวนโรค จำนวน 223 ราย มีผู้ป่วยติดเชื้อยืนยันคงเดิมจำนวน 8 ราย รักษาหายแล้ว 4 ราย เสียชีวิต 1 ราย จากอุบัติเหตุมีภาวะเลือดออกใต้เยื่อหุ้มสมองและติดเชื้อในกระแสเลือด ตรวจไม่พบเชื้อ 210 ราย ติดตามครบจำนวน 136 ราย กำลังเฝ้าระวัง 87 ราย และอยู่ระหว่างรอผลจำนวน 5 ราย

#### ชลบุรีสั่งเข้มปิดเมืองพัทยา

จ.ชลบุรี กรณีปัญหาการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 ในพื้นที่เมืองพัทยาพบผู้ต้องสงสัยและติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องรวมแล้วกว่า 30 ราย สูงเป็นอันดับที่ 1 ของจังหวัด ล่าสุดคณะกรรมการโรคติดต่อ จ.ชลบุรี ออกประกาศคำสั่งปิดเมืองพัทยา คุมเส้นทางเข้า-ออกเมืองเหลือเพียง 5 จุด พร้อมตั้งจุดตรวจควบคุมคนเข้า-ออก ทั้งยานพาหนะและบุคคล หากไม่ได้อยู่อาศัยหรือทำงาน หรือไม่มีเหตุจำเป็น จะไม่ให้เข้าออกเมือง มีผลตั้งแต่วันที่ 9 เมษายนเป็นต้นไป

# มติชน

หนังสือพิมพ์คุณภาพ เพื่อคุณภาพของประเทศ

ข่าวประจำวันพฤหัสบดีที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๓ หน้า ๑ (ต่อหน้า ๗)

จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย สำหรับจุดคัดกรองเข้าออกเมืองพัทยา จำนวน 5 จุด ประกอบด้วย จุดที่ 1 ซอยชัยพรวิถิ (บริเวณหน้าร้านตำหลาย) จุดที่ 2 ถนนมอเตอร์เวย์ สาย 7 ตอน 5 (ช่วงหน้าตำรวจทางหลวง) จุดที่ 3 ซอยพระปรมาภิไธย (หน้าร้านแม่ลาปลาเผา) จุดที่ 4 ซอยชัยพฤกษ์ (ก่อนถึงแยกทางรถไฟ หน้าร้านกาแฟ) และจุดที่ 5 ถนนสุขุมวิท ก่อนถึงสำนักงานโยธาฯ (ใต้สะพานลอยหน้าวัดนาจอมเทียน) โดยถนนเข้าออกพัทยาเส้นอื่นๆ จะถูกปิดและบังคับเบี่ยงไปเข้าจุดคัดกรองแทน

รายงานข่าวแจ้งว่า ประชาชนทั่วไปที่มีความจำเป็นจะเข้าพื้นที่เมืองพัทยา ต้องพบปะประจำตัวประชาชนเพื่อให้เจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบ ส่วนที่เป็นพนักงานหรือเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานราชการ ให้พบปะประจำตัวแสดงตน ขณะที่พักงานหรือลูกจ้างของเอกชน รวมถึงเอกสารที่ทางเมืองพัทยาให้ผู้ประกอบการได้ออกบัตรให้กับพนักงานไว้เบื้องต้น เพื่อเป็นการตรวจสอบและยืนยันในการทำงานในพื้นที่เมืองพัทยารจริง

### นครศรีธรรมราช

จนครศรีธรรมราช นายศิริพัฒน์ พัฒกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดฯ กล่าวว่า จนถึงขณะนี้ 19 พื้นที่ขึ้นต่ออย่างใด ยังคงมีผู้ป่วยสะสมอยู่ที่ 6 ราย รักษาให้หายเป็นปกติและกลับบ้านได้แล้ว 4 ราย อยู่ระหว่างการรักษาตัวอีก 2 ราย จากการสอบถามแพทย์เจ้าของไข้ ทราบว่าทั้ง 2 รายมีอาการดีขึ้นตามลำดับ คาดว่าจะสามารถอนุญาตให้กลับบ้านได้เร็วๆ นี้

ด้าน นพ.พีระพัชร ไทยสยาม แพทย์เจ้าของไข้ผู้ป่วยโควิด-19 กล่าวว่า จนครศรีธรรมราช มีการแพร่ระบาดจำนวนไม่มาก และส่วนใหญ่ผู้ป่วยไม่มีโรคแทรกซ้อน อีกทั้งประชาชนเองให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีในการปฏิบัติตามคำแนะนำ อย่างไรก็ตาม ออกมาฝึกถึงประชาชนทุกคนให้ช่วยกันดูแลตนเอง สวมหน้ากากอนามัย และหากพบมีอาการป่วยที่เข้าข่ายให้รีบมาพบแพทย์ และไม่ควรรีบตั้งข้อมูลกับแพทย์

### สงขลาดูแลกลุ่มคณะที่ติดเชื้อ

จ.สงขลา นายจรัสวัฒน์ เกียรติกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา พร้อมด้วย นพ.อุทิศศักดิ์ หวีรัตนกุล สสจ.สงขลา ร่วมแถลงถึงสถานการณ์โควิด-19 โดยเฉพาะในกลุ่มคณะที่กลับจากการไปร่วมกิจกรรมทางศาสนาที่ประเทศอินโดนีเซีย เมื่อวันที่ 7 เมษายน จำนวน 76 คน

นายจรัสวัฒน์กล่าวว่า ได้มีการตรวจสอบพบว่ากลุ่มคณะที่มีผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 รวม 42 คน กระจายอยู่ใน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดย จ.สงขลามีผู้ติดเชื้อ 11 คน จากจำนวนผู้ที่กักตัว 22 คน โดยผู้ป่วยทั้ง 11 คน เข้ารับการรักษาที่หอผู้ป่วยเฉพาะโรงพยาบาลหาดใหญ่-นาหม่อม โดยพบอาการไม่รุนแรง มีเพียงไข้และเป็นหวัด ในส่วนผู้ที่ไม่มีอาการอยู่ระหว่างกักตัวที่

อาคารที่พักนักกีฬา สนามกีฬาเมืองหลักภาคใต้ อ.หาดใหญ่ อาการทั่วไปปกติ ไม่มีไข้ ทั้งนี้ กรณีผู้ป่วยกลุ่มคณะหรือเป็นกรณีพิเศษจะไม่มาร่วมกับผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 ปกติ ทำให้ จ.สงขลา ยังมีจำนวนผู้ป่วยติดเชื้อ 37 ราย ซึ่งเป็นตัวเลขที่นิ่งมาแล้ว 5 วัน

นพ.อุทิศศักดิ์กล่าวว่า สำหรับการติดเชื้อใน จ.สงขลานั้น มาจากคน 2 กลุ่ม คือ กลุ่มที่ร่วมกิจกรรมทางศาสนามาเลเซีย และกลุ่มสนามมวยใน กทม. ขณะนี้กลุ่มที่มีความเสี่ยงผลตรวจออกมาทั้งหมดแล้ว ทำให้ตัวเลขผู้ป่วยนิ่ง และยังไม่มีพบว่ามีภาวะระบาดเองในพื้นที่เองแต่อย่างใด

เมื่อถามถึงกรณีนี้ในถูกอ้างว่าผ่านขั้นตอนการกักตัวในประเทศอินโดนีเซียมาแล้ว 14 วัน นพ.เฉลิมพลกล่าวว่า มาตรฐานการกักตัวแต่ละประเทศนั้นแตกต่างกัน ซึ่งสำหรับกลุ่มนี้เน้นเป็นการกักตัวโดยแยกจากกลุ่มอื่นๆ แต่ยังคงเป็นการให้กักตัวอยู่ด้วยกัน

### สตูลขออย่ากังวลกลุ่มแสงบุญ

ที่ห้องประชุมศาลากลาง จ.สตูล นายวีรวัฒน์ เท็งจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล แถลงว่า วันนี้ในพื้นที่ จ.สตูลยังไม่มีกรณีแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ภายในจังหวัด จะมีแต่เพียงกลุ่มคณะที่เดินทางกลับจากประเทศอินโดนีเซียผ่านสนามบินนานาชาติหาดใหญ่ เข้ามาบ้าง จ.สตูล จำนวน 26 คน นำมากักตัวที่โรงพยาบาลสนาม อ.ละงู ในจำนวนดังกล่าวพบว่า 20 คน มีไข้จึงตรวจหาเชื้อผลปรากฏพบว่าติดโควิด-19 จำนวน 15 คน มีผู้รอการตรวจซ้ำ 5 คน ที่พบว่าไม่ไข้ ส่วนอีก 6 คน แม้จะไม่พบมีไข้

ในวันนี้ ทางแพทย์และพยาบาลจะมีการตรวจหาเชื้อไปพร้อมกันด้วย

ขอให้ประชาชนไม่ต้องกังวลใจในกลุ่มที่พบเชื้อ เพราะทุกคนอยู่ในความดูแลของทีมแพทย์และพยาบาลทันทีที่มาถึงสตูล และขอให้ทุกคนไม่ประมาทปฏิบัติตามคำแนะนำ ทั้งระยะห่าง สวมใส่หน้ากากอนามัย ไม่ออกจากบ้าน” นายวีรวัฒน์

### กระบี่คุม600นักท่องเที่ยว

จ.กระบี่ พ.ต.ท.ม.ล.กิตติบดี ประวีตร ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ เปิดเผยว่า ทางจังหวัดได้ออกมาตรการปิดสถานประกอบการเพิ่มเติม ได้แก่ ประเภทโรงแรม และยกระดับการควบคุมการเปิดสถานประกอบการบางประเภทที่ได้รับยกเว้นให้เปิดบริการได้ มีเป้าหมายต้องการให้ประชาชนอยู่บ้าน หยุดการเคลื่อนย้าย หรือออกจากบ้านเท่าที่จำเป็นเท่านั้น ควบคุมมาตรการในการสกัดกั้นไม่ให้คนนอกพื้นที่อำเภอและจังหวัดเข้ามา

พ.ต.ท.ม.ล.กิตติบดีกล่าวว่า นักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศที่เข้ามาทุกรายจะต้องถูกกักตัวในสถานที่ที่จังหวัดกำหนด โดยนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาเมื่อวันที่ 3 เมษายน เบื้องต้นมีจำนวนประมาณ 600 คน กระจายอยู่ในอำเภอต่างๆ รวมทั้งพื้นที่เกาะ ทั้งหมดจะต้องย้ายไปอยู่โรงแรมที่จัดเตรียมไว้ 14 วัน ซึ่งสมาคมโรงแรม จ.กระบี่ ได้ประสานงานกับผู้ประกอบการโรงแรม เพื่อย้ายนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้แล้ว คาดว่าจะดำเนินการได้ภายในวันนี้ (8 เม.ย.) โดยมีโรงแรมที่จัดเตรียมรองรับจำนวน 12 แห่ง

สำหรับสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 จ.กระบี่ ล่าสุด ณ วันที่ 7 เมษายน มีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้น 2 ราย รวมเป็นติดเชื้อสะสม 16 ราย รักษาหายกลับบ้านแล้ว 6 ราย ยังรักษาตัวอยู่โรงพยาบาล 10 ราย มีผู้เข้าเกณฑ์สอบสวนโรค 315 ราย ผลตรวจไม่พบเชื้อ 277 ราย และรอผลตรวจอีก 19 ราย

### ‘ภูเก็ต’ยังป่วยพุ่ง14ราย

ภูเก็ต คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดภูเก็ต รายงานว่า วันนี้มีผู้ป่วยยืนยันแล้วโควิด-19 เพิ่มขึ้นอีก 14 ราย รวมยอดผู้ป่วยยืนยันแล้วรวม 140 ราย รักษาหายกลับบ้าน 42 ราย กำลังรักษาตัว 97 ราย ในจำนวนนี้อาการรุนแรง 3 ราย ส่วนที่เหลืออาการอยู่ในเกณฑ์ที่ดี โดยมีผู้มีอาการเข้าเกณฑ์ให้าระวังเพิ่ม 90 ราย รวมสะสมผู้ต้องเฝ้าระวังทั้งหมด 1,846 ราย ในจำนวนนี้อยู่ระหว่างรอผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ 86 ราย กลับบ้านแล้ว 1,663 ราย

นายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เปิดเผยว่า หลังการประชุมหารือร่วมกับผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง เมื่อวันที่ 7 เมษายนที่ผ่านมา บางท้องถิ่นเสนอให้ปิดพื้นที่เพื่อคัดกรองคนในตำบลของตนเอง โดยจะเริ่มพร้อมกันในวันที่ 13 เมษายน ทั้งนี้ จังหวัดภูเก็ตมี 17 ตำบล ริดไปแล้ว 6 ตำบล คือ

ป่าตอง กระรน ราไวย์ กระทุ้ง ฉลองศรีสุนทร ยังเหลือ 11 ตำบล ขณะนี้อยู่ระหว่างจัดทำคำสั่งจังหวัดภูเก็ต ก่อนจะออกประกาศแจ้งให้ประชาชนทราบ คาดว่าจะมีคำสั่งปิดพื้นที่ที่เหลืออีก 11 ตำบล ก่อนวันที่ 13 เมษายน

“เมื่อคำสั่งปิดพื้นที่ทุกแห่งมีผลบังคับใช้แล้ว ภายในตำบลนั้นๆ จะมีทีมลงพื้นที่ปูพรม ตรวจหาผู้ป่วยในกลุ่มเสี่ยงทุกครัวเรือน ทุกชุมชน ส่วนประชาชนยังสามารถออกจากบ้านใช้ชีวิตประจำวันได้ปกติ แต่หากเดินทางข้ามพื้นที่ไปอีกตำบล จะต้องผ่านจุดคัดกรอง ซักประวัติอื่นๆ อย่างละเอียด” นายภัคพงศ์กล่าว

### ลุยตรวจเชื้อเชิงรุกจังหวัดเสี่ยงสูง

ที่ท่าเนียบรัฐบาล นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) (ศบค.) กล่าวว่า ใน 67 จังหวัดที่พบผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 พบว่าอันดับหนึ่งคือ ภูเก็ต มีอัตราป่วยต่อประชากรแสนคนอยู่ที่ 33.9 คน ตามมาด้วย กทม. 21.6 คน ยะลา 12.7 คน นนทบุรี 11.2 คน สมุทรปราการ 7.6 คน ปัตตานี 7.6 คน สตูล 5.0 คน ชลบุรี 4.5 คน กระบี่ 3.4 คน และสงขลา 3.3 คน เหตุที่เสนอสถิติดังกล่าว เพราะจะได้นำมาเป็นมาตรการเฉพาะของจังหวัดที่มีความเสี่ยงสูง โดยในช่วงที่ผ่านมา ภูเก็ตใช้วิธี active case finding เป็นความร่วมมือกับกระทรวงสาธารณสุข และจังหวัด เพื่อเจาะหาคนติดเชื้อในบางพื้นที่ ไม่ได้เลือกตรวจคนทั้งหมด 6 แสนคน เพราะเปลืองค่าใช้จ่ายมาก แต่จะเลือกตรวจจากข้อมูลที่มีอยู่ เบื้องต้น

# มติชน

หนังสือพิมพ์คุณภาพ เมื่อคุณภาพของประเทศ

ข่าวประจำวันพฤหัสบดีที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๓ หน้าที่ ๑ (ต่อหน้า ๗)

เก็บตรวจได้ 2 พันกว่าคน หากพบว่ามีคนติดเชื้อ  
ในส่วนนี้ก็จะต้องเพื่อตรวจหาในพื้นที่นั้น เป็น  
แนวทางของระบาดวิทยา

## ศบค.เผยผ่าเคอร์ฟิวอีก 1,156 ราย

สำหรับสถิติการจับกุมผู้ฝ่าฝืนออกจาก  
เคสสถานช่วงประกาศเคอร์ฟิว ระหว่างเวลา  
22.00-04.00 น.ของวันใหม่ ที่ทำเนียบรัฐบาล  
น.พ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษกศูนย์บริหาร  
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส  
โคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือ ศบค. รายงานว่า  
จากตัวเลข ณ วันที่ 8 เมษายน พบว่ามีจำนวน  
ผู้ฝ่าฝืนลดลง โดยพบความผิดออกนอก  
เคสสถานจำนวน 1,156 ราย รวมกลุ่มชุมนุม 72  
ราย รวม 1,232 ราย ตักเตือน 135 ราย ดำเนิน  
คดี 949 ราย ลดลงจากวันที่ 7 เมษายน แต่ยังไม่  
น่าพอใจ เพราะอยากให้ประชาชนอยู่บ้านมาก  
ที่สุด ส่วนคนไทยที่เดินทางกลับจากต่างประเทศ  
วันนี้อะไหล่กลับจากประเทศญี่ปุ่น มีผู้โดยสาร  
จำนวน 32 คน แบ่งเป็นติดค้างจากการเปลี่ยน  
เครื่องจำนวน 15 คน คนไทยกลับเพิ่ม จำนวน  
17 คน เมื่อถึงประเทศไทยแล้วจะต้องกักตัวตาม  
สถานที่ที่รัฐจัดให้เท่านั้น

## สั่งตร.คุมด่านตรวจเข้มขึ้น

พล.ต.ท.ดำรงศักดิ์ กิตติประภัสร์ ผู้ช่วย  
ผบ.ตร. กล่าวเพิ่มเติมผลการจับกุมผู้ฝ่าฝืน  
ประกาศเคอร์ฟิวว่า ตั้งแต่วันที่ 6 เมษายน ที่ม  
ีการบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจัง หลังจากตัก  
เตือนในช่วงแรก มีการจับกุมเพิ่มขึ้นวันละกว่า  
1,000 ราย ในพื้นที่ กทม.จับกุมกว่า 100 รายต่อ  
วัน น้อยกว่าต่างจังหวัด ขณะที่พื้นที่ต่างจังหวัด  
ที่มีจับกุมมากที่สุดคือพื้นที่ตำรวจภูธรภาค 1 และ  
ภาค 4 ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มเด็กวัยรุ่น เนื่องจากเป็น  
ช่วงเวลานัดเพื่อนทำให้ออกมารวมกลุ่ม และกลุ่ม  
คนที่ไปงานเลี้ยงดื่มเหล้า รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้องกับ  
เสพยาเสพติด เจ้าหน้าที่จะวิเคราะห์ข้อมูลกลุ่ม  
ผู้ฝ่าฝืนอย่างละเอียดอีกครั้ง พร้อมยืนยันตำรวจ

ดำเนินคดีกับทุกคนที่ฝ่าฝืนอย่างเสมอภาคไม่มี  
ข้อยกเว้น มีการกำชับเจ้าหน้าที่ประจำด่านตรวจ  
ทำงานให้เร็วขึ้น กรณีเจอคนตั้งใจฝ่าฝืน อาจเป็น  
มีจดหมาย ต้องระมัดระวังตัว พร้อมจัดเตรียมชุด  
เคลื่อนที่เร็วติดตามจับกุม

## ตรวจพบคนติดอีเอ็มฝืนกม.

นายสุราษฎร์ เบญจกุล เลขานุการสำนักงาน  
ศาลยุติธรรม เปิดเผยว่า การใช้งานอุปกรณ์  
อิเล็กทรอนิกส์สำหรับตรวจสอบ หรือจำกัดการ  
เดินทางของบุคคลผู้ได้รับการปล่อยชั่วคราว  
โดยศาล หรือที่เรียกว่าศูนย์อีเอ็ม ขอเป็นหน่วย  
งานภาครัฐร่วมมีสอดส่องดูแลความสงบ  
เรียบร้อยตามมาตรการของรัฐบาล โดยจัดเวร  
ผู้ปฏิบัติงานในศูนย์ช่วงเวลากลางคืน ตรวจ  
สอบผู้สวมใส่กำไลข้อเท้าอิเล็กทรอนิกส์ หรือ  
อีเอ็ม (EM) โดยวิธีจับความเร็วการเคลื่อนไหว  
เกิน 40 กิโลเมตร/ชั่วโมง เชื่อว่าอยู่ในยาน  
พาหนะ สามารถตรวจสอบผู้ติดอุปกรณ์อีเอ็ม  
ครอบคลุมทุกพื้นที่ประเทศไทย พบว่ามีผู้ติด  
อุปกรณ์อีเอ็มทั่วประเทศ 2,815 ราย ประมาณ  
วันละ 20-40 รายที่พบการเคลื่อนไหวเกิน 40  
กิโลเมตร/ชั่วโมง ช่วงเวลา 22.00-04.00 น.  
กำชับให้เจ้าหน้าที่โทรศัพท์สอบถามทุกราย  
ทราบว่ามีอยู่ระหว่างเดินทางกลับจาก  
งาน หรือทำงานด้านขนส่งสินค้า แต่บางราย  
ไปงานเลี้ยงสังสรรค์ หรือออกจากบ้านโดยไม่มี  
เหตุอันสมควร เช่น ไปกดเงินจากตู้เอทีเอ็ม ไป  
ซื้อของ เจ้าหน้าที่ตักเตือนให้ทราบห้ามออก  
นอกเคสสถาน โดยไม่ได้รับการยกเว้น และเหตุ  
จำเป็นอื่นๆ โดยไม่ได้รับอนุญาตจากพนักงาน  
เจ้าหน้าที่ นอกจากนี้ มีการรายงานพฤติกรรม  
จำเลยไปยังศาล เพื่อทราบและพิจารณาดำเนิน  
การตามกฎหมายต่อไป ที่ผ่านมาพบว่าศาล  
มีคำสั่งให้จำเลยติดอุปกรณ์อีเอ็ม ในข้อหา  
ฝ่าฝืนพระราชกำหนดการบริหารราชการใน  
สถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 จำนวน 6 คดี